
 
รายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ครั้งที่ 4/2567 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 
    

ผู้เข้าประชุม   

1. ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภาฯ    ณ ห้องประชุมฯ 
2. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภาฯ    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ  อธิการบดี    ณ ห้องประชุมฯ 
4. ผศ.ปฏิวัต ิ บุญมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องประชุมฯ 

   กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง 
5. นายทรงพล ทิมาศาสตร์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
6. นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
7. ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องประชุมฯ 
8. ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
9. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
10. ดร.วิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
11. ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
12. ศ. ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
13. รศ. ดร.อำนวย คำตื้อ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
14. นางยินดี  วัชรพงศ์   ต่อสุวรรณ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
15. อาจารย์ธานี สมวงศ ์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร  ณ ห้องประชุมฯ 
16. ผศ. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร  ณ ห้องประชุมฯ 
17.  อาจารย์สัญญา คำจริง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมฯ 
18. ผศ. ดร.เจษฎา จันทร์ผา กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมฯ 
19. ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมฯ 
20. ผศ.อำนาจ สุขแจ่ม กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
21. รศ. ดร.มนตรี  สังข์ทอง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
22. ผศ.ชาญชัย   ชูทุ่งยอ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
23. อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์  อังศุเศรณี กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
24. อาจารย์ธง   คำเกิด กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
25. น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภาฯ    ณ ห้องประชุมฯ 
26. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ   ณ ห้องประชุมฯ 
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ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. ดร.พระนาย  กังวาลรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลาประชุม 
2. นายวัลลภ   มานะธัญญา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลาประชุม 
3. ดร.สมชัย   ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม 
4. ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร  ลาประชุม 
5. ผศ.ภิญญาพัชญ์   ทาสาธนัตย์ตระกูล กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ลาประชุม 
6. อาจารย์ ดร.ปวิชญา โภชฌงค ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ   ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายพิศาล พิริยะสถิต ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. นางสาวธนิฎา ไตรวรานนท์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. อาจารย์เฉลิม  ขุนเอียด รองอธิการบดี    ณ ห้องประชุมฯ 
4. อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5. อาจารย์เอกวิศว์  สงเคราะห ์ รองอธิการบดี    ณ ห้องประชุมฯ 
6. นางสาวอุศนา  อนงค์เวช ผู้ช่วยอธิการบดี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
7. อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
8. ผศ. ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสหกรรม  ณ ห้องประชุมฯ 
9. ผศ. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ณ ห้องประชุมฯ 
10.  ผศ. ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
11.  อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ณ ห้องประชุมฯ 
12.  นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   ณ ห้องประชุมฯ 
13.  ผศ. ดร.ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ ณ ห้องประชุมฯ 

และงานทะเบียน 
14.  ผศ. ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมฯ 
15.  นางสาวยุวดี สูนพยานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  ณ ห้องประชุมฯ 
16.  นายพิชัย คุ้มหรั่ง ที่ปรึกษาด้านงบประมาณและแผน ณ ห้องประชุมฯ 
17.  นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ณ ห้องประชุมฯ 
18.  นายวิชัย นระมาตย ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ ฯ  ณ ห้องประชุมฯ 
19.  นายพงษ์ไชย  วิชิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง   ณ ห้องประชุมฯ 
20.  นางสาวมาลี  ทวนทอง นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ  ณ ห้องประชุมฯ 
21.  นายอภิเษก บานแย้ม นักประชาสัมพันธ์   ณ ห้องประชุมฯ 
22.  นางสาวณชนก เรืองสะอาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ณ ห้องประชุมฯ 
23.  นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ณ ห้องประชุมฯ 
24.  นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา  ณ ห้องประชุมฯ 
25.  นายสุบิน เอกจิตต ์ หัวหน้าสำนักงานสภาฯ   ณ ห้องประชุมฯ 
26.  นางสาวกมลชนก ลมสมบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
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27.  นางสาวปุณณภา แป้นจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
28.  นายพีระศักดิ์ จีนันตะ นิติกร     ณ ห้องประชุมฯ 
29.  นายเอกลักษณ์ นนทะวงษ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
30.  นางปัญชลิกา ภู่มณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
31.  นางรุ้งนภา ภาคพิจารณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าประชุม จำนวน 24 ท่าน ซึ่งครบตามองค์ประกอบ และมีจำนวน 
ไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั ้งหมดเท่าที ่มีอยู ่ จำนวน 29 ท่าน จึงเป็นองค์ประชุม 
ตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว ่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2556 และถือว่าเป็นการแสดงตนตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และตามข้อ 5 (1) และข้อ 8 ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย
กล่าวเปิดการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ
ตามระเบียบการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี -  

1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

สำนักงานสภามหาว ิทยาล ัยได้จ ัดทำหนังส ือต ิดตามความก้าวหน้าในการดำเน ินการตามมติ  
ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง เมื ่อว ันที ่ 26 มีนาคม 2567 และขอให้หน่วยงาน 
ส่งกลับคืนมาภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 นั้น สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับรายงาน ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 เรื่อง  

ตารางสรุป เรื่องท่ีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เรื่อง จำนวน 
1. เรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 3 
2. เรื่องเชิงนโยบายและการบรหิาร 4 
3. เรื่องการจัดการศึกษา 10 
4. เรื่องการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ - 
5. เรื่องการแต่งตั้งบุคคลและการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 11 
6. เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งและการยุบเลิกคณะกรรมการ - 

รวมทั้งสิ้น 28 

2. เรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการดำเนินการ จำนวน 66 เรื่อง  

ตารางสรุป เรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 

เรื่อง อยู่ในกำหนดกรอบ
ระยะเวลา (เรื่อง)# 

เลยกำหนดกรอบ
ระยะเวลา(เรื่อง)* 

ไม่ได้กำหนดกรอบ
ระยะเวลา(เรื่อง)? 

รวม 
(เรื่อง) 

1. เรื่องการออกข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศ 

5 - 23 28 
 

2.เรื่องเชิงนโยบายและการ
บริหาร 

1 - 16 17 

3. เรื่องการจัดการศึกษา 14 - 2 16 
4. เรื่องการบริหารทรัพย์สิน
และการจัดหารายได ้

- - - - 

5.เรื่องการแต่งตั้งบุคคลและ
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

- - - - 

6. เรื่องการพิจารณาแต่งตั้ง
และการยุบเลิกคณะกรรมการ 

- - 3 3 
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เรื่อง อยู่ในกำหนดกรอบ
ระยะเวลา (เรื่อง)# 

เลยกำหนดกรอบ
ระยะเวลา(เรื่อง)* 

ไม่ได้กำหนดกรอบ
ระยะเวลา(เรื่อง)? 

รวม 
(เรื่อง) 

7.เรื่องที่อยู่ระหว่างรอหน่วย 
งานภายนอกดำเนินการ 

- - 2 2 

รวมทั้งสิ้น 20 - 46 66 
 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   

 
 จ ึงขอเสนอสภามหาว ิทยาล ัยเพ ื ่อโปรดทราบ  รายงานผลการดำเน ินงานตามมต ิท ี ่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 

นายปฏิวัติ บุญมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง ในฐานะประธาน
คณะทำงานกลั่นกรองฯ กล่าวโดยสรุปว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 
66 เรื่อง แบ่งเป็น  

1. เรื่องข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มีทั้งหมด 28 เรื่อง ซึ่งมี 7 หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่
รับผิดชอบสูงสุดคือกองบริหารงานบุคคล 13 เรื่อง และเรื่องที่ทางคณะกรรมการได้ติดตามก็คือ พิจารณาขอความ
เห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
ที่ค้างตั้งแต่ป ี2564 ซึ่งทางกองบริหารงานบุคคลจะเข้ามารายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเดือนถัดไป  

2. เรื ่องนโยบายและการบริหารงาน ทั้งหมดมี 17 เรื ่อง ซึ่งมี 6 หน่วยงานรับผิดชอบและมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบทั้งหมด 9 เรื่องและทั้งหมดอยู่ในกระบวนการ  

3. เรื่องการศึกษา มีทั้งหมด 16 เรื่องจะนำเข้าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้  
4. เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งและการยุบเลิกคณะกรรมการ ทั้งหมดมี 3 เรื่อง  
5. เรื่องท่ีอยู่ระหว่างรอหน่วยงานภายนอกดำเนินการ ทั้งหมดมี 2 เรื่อง 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2.2 การลาออกจากการเป็นกรรมการโครงการหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากร  
(Tax Management Innovation Course) 

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 346/2567 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากร (Tax Management Innovation Course) ลงวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2567 ได้แต่งตั้งนายปุณณพัฒน์  มหาลี้ตระกูล เป็นกรรมการในคณะกรรมการโครงการหลักสูตรนวัตกรรม
การบริหารจัดการภาษีอากร (Tax Management Innovation Course) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
นั้น 

บัดนี้ นายปุณณพัฒน์  มหาลี้ตระกูล ได้ทำหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากร (Tax Management Innovation Course) ลงวันที่ 25 
มีนาคม 2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือลาออกเป็นต้นไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดทราบ การลาออกจากการเป็นกรรมการโครงการหลักสูตร
นวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากร (Tax Management Innovation Course) 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2.3  การเสียชีวิตของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ กรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบงัคับ 
ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ กรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ได้ถึงแก่
กรรมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นั้น 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความเสียใจและขอให้ทุกคน 
ยืนสงบนิ่งเพ่ือไว้อาลัยให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2.4  รายงานการครบวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง
บริหาร พ.ศ. 2552 ข้อ 7 จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่  10 พฤษภาคม 2567 
ประกอบด้วย  

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี  
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี  
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ฯ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายงานการครบวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2567-2571 

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที ่149/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาว ิทยาล ัยด ้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ส ั ่ง ณ ว ันที่  22 มกราคม 2567 
โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที ่ต ั ้งแต่ว ันที่  22 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2568 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามข ้อ 2 และข ้อ 3 เร ียบร ้อยแล้วในการจ ัดทำแผนย ุทธศาสตร ์การพัฒนาคณะเทคโนโลย ีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2567-2571 ในการประชุมคณะกรรมการตามคำสั ่งด ังกล่าว  ครั ้งที่  1/2567 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ระเบียบ
วาระ  4.1 ( ร ่ า ง )  แผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาคณะเทคโนโลย ีการ เกษตรและอ ุ ตสาหกรรม เกษตร 
พ.ศ.  2567-2571 มต ิท ี ่ประช ุมเห ็นชอบ (ร ่าง ) แผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาคณะเทคโนโลย ีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2567-2567 และ มอบคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
เสนอเข้าที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระแจ้งเพื่อทราบ ทั้งนี้ก่อนส่งเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ปรับ 
แก้ไขตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1.1 และโครงการ 2.2.3 ตามข้อเสนอแนะ    

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ปรับแก้ไขตัวชี้วัดที่ 2.1.1 และโครงการที่ 
2.2.3 ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพี่อโปรดทราบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2567-2571 

ผศ. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ  กล่าวรายงานแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2567-2571 ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระและ
เอกสารแนบที่ปรากฏใน QR Code 

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ กล่าวโดยสรุปว่า ขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯและขอขอบคุณ รศ. ดร.อำนวย คำตื้อที่ได้ช่วยทําขึ้นมาเป็น
แผนยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด เพราะ 1.ใช้จุดแข็งของพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในทุกศูนย์พ้ืนที่ 
ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรที่ี่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศส่วนหนึ่งมาใช้เป็นต้นแบบที่จะพัฒนา 2. มีความครอบคลุมใน
เรื่องของเทคโนโลยีการเกษตรที่มหาวิทยาลัยกําลังก้าวเข้าไปสู่เกษตรยุคใหม่ ซึ่งจะสามารถสร้างนวัตกรรม สร้างความ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการดำเนินการในเรื่องแผนการดําเนินการและเรื่องของตัวชี้วัด  ซึ่งเป็นส่วนสําคัญ 
แต่อาจจะต้องมีการจัดเตรียมแผนในเรื่องของการนำไปใช้ตามแผนการดําเนินการอย่างไรให้เหมาะสม และนำความ
คืบหน้านั้นมารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อที่จะชื่นชมการทํางานของทางมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ศาสตราจารย ์พ ิ เศษช ัยส ิทธ ์ ตราช ูธรรม นายกสภามหาว ิทยาล ัย  กล ่าวว ่า ขอให ้ทางคณบดี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะของนายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ ไปพิจารณาดำเนินการตามแผนและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ ต่อไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบและให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
และมหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการตามแผนและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ ต่อไป  
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1.2.6 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (โครงการนวัตกรจิตอาสา 
เครือข่ายราชมงคล) 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัย จัดโครงการนวัตกร

จิตอาสา คนดี มีคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต เพ่ือให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความตระหนักรู้และให้ความร่วมมือ
ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตต่าง ๆ โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงประจักษ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้รับรู ้นโยบายนี้และร่วมขับเคลื ่อนไปด้วยกันในนาม  
“นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล”   
 สำหรับการดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที ่ผ ่านมากองพัฒนานักศึกษาได้สร ้าง  
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความต ระหนัก 
รู้ถึงการเป็นนวัตกรจิตอาสา คนดี มีคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต 

1. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
1.1 เม ื ่อว ันท ี ่  26 - 27 มกราคม 2567 มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลส ุวรรณภูมิ   

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการต้นแบบนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล 
(ราชมงคลสุวรรณภูมิ – ราชมงคลอีสาน) เป็นการรวมตัวในการสร้างสรรค์และฝึกฝนทักษะแกนนำนักศึกษา  
ให้เป็นนวัตกรในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้ผู้นำนักศึกษาได้พัฒนาตนเอง เรียนรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจนวัตกรและการรับ
คำแนะนำจากผู้ประกอบการจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. รู้ลึก รู้จริง  2. สร้างสรรค์ไอเดีย 
3. แผนพัฒนาธุรกิจ 4. การผลิตและการกระจายให้มีทักษะ 5I อันเป็นลักษณะเฉพาะของนวัตกรที่มีจิตอาสาและ
เครือข่ายอยู่ทั่วภูมิภาค พร้อมที่จะพัฒนาชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา  
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1.2  เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) 
ร่วมกับสถาบันชุนหวัณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยกองพัฒนานักศึกษาได้นำนักศึกษาและบุคลากร
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ผู้ใช้งานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) เพ่ือให้
ได้รับความรู้และเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ ่มผู้ใช้งาน คุ้มครองสิทธิผู ้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และทุกคนที่อยู่ในสภาวะความต้องการได้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม รวมถึง
รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้  Inclusive Design และ Assistive Technology  
ณ ห้องประชุม 2  โรงแรม RUS Hotel & Convention ทำให้เห็นถึงความต้องการความช่วยเหลือในบางอย่าง  
ที ่น ักศึกษาสามารถช่วยได้ผ ่านกิจกรรมจิตอาสา จึงเป็นที ่มาให้ม ีการจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"นวัตกรจิตอาสา ดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ" 
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2.  ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2.1  เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์  2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรจิตอาสา ดูแล
นักท่องเที ่ยวกลุ ่มที ่ต ้องการความช่วยเหลือพิเศษ” Tourism for All โดยได้ร ับเกียรติจาก นายมนัส ทรัพย์มีชัย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิธิ สืบพงษ์สังข์ เจ้าของบริษัท Nutty’s 
Adventures และทีมงาน เป ็นว ิทยากรในคร ั ้ งน ี ้  เพ ื ่อเป ็นการเตร ียมความพร ้อมและเสร ิมสร ้างท ักษะ 
ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ต้องปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้พิการตาบอด 
ณ ห้องจริยกุล 1 ชั้น 1 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
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   2.2  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 สืบเนื่องจากการอบรมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักศึกษาน
วัตกรจิตอาสาจากคณะศิลปศาสตร์ มาช่วยดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและ ผู้พิการตาบอด เพื่อร่วมส่งเสริมให้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองต้นแบบท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล  ภายใต้แนวคิด "All For Tourism - Tourism 
For All"  โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 
สมัย เป็นประธานเปิดงาน และเป็นการฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เป็นคนดีและมีคุณธรรม ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

3. ความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
กองพัฒนานักศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวนเงิน 150,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 
2567 ภายใต ้ช ื ่อโครงการยกระดับคุณภาพชีว ิตช ุมชน ด ้วย soft power ผ้าม ัดหมี ่ ไทยพวน บ้านหินปัก 
อำเภอบ้านหมี ่ จ ังหวัดลพบุร ี โดยกองพัฒนานักศึกษาได้นำนักศึกษานวัตกรจิตอาสาจาก 4 คณะ ได้แก่  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 11 คน ลงพื้นที่ชุมชน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เพื่อสำรวจปัญหา 
พบว่า การทอผ้ามัดหมี ่มีการดำเนินการอนุรักษ์ในรูปแบบการทอแบบดั้งเดิม ยังขาดการส่งเสริมการพัฒนา  
ทักษะการต่อยอดให้นำผ้ามาผลิตเป็นชุดเสื ้อผ ้าแฟชั ่นที ่ท ันสมัย กระบวนการย้อม ผ้ายังต้องการส่งเสริม 
องค์ความรู้ด้านการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและทรัพยากรในพ้ืนที่ อันไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม อีกทั้งยัง
ต้องการการผลักดันให้ผ้ามัดหมี่ไทยพวนบ้านหินปัก ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพและเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
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4. ความร่วมมือกับสถาบันวิทยาการคุณธรรม / ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) 
กองพัฒนานักศึกษาร่วมหารือกับสถาบันวิทยาการคุณธรรม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 วิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ และคาดว่าจะได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน 950,000 บาท  
เพื่อเตรียมดำเนินการจัดโครงการ “การพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศคุณธรรมของประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา”  
ในปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศคุณธรรม 
(Moral Ecosystem Prototype Development) และถอดบทเรียนแนวคิด ในการขับเคลื่อนคุณธรรมของระบบ
สังคมใกล้ชิด (Microsystem) ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) เพื่อนำร่องรองรับการขยายผล
ในอนาคต สร้างความตระหนักและส่งเสริมคุณธรรมให้กับกลุ่มเยาวชนไทยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมวิถีใหม่ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของเยาวชนยุคดิจิทัล และเชื่อมโยงสร้าง
เครือข่ายสังคมคุณธรรมในระดับอุดมศึกษา และเพื ่อมุ ่งเน้นต่อยอดการสร้างนักศึกษาให้เป็นนวัตกรจิตอาสา  
ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต และเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความ
ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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5. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง  
       กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกัน

คุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 4 - 
7 เมษายน 2567 โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้ อาจารย์สัญญา  คำจริง รองอธิการบดี เป็นประธาน
เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โดยนายกองค์การนักศึกษา 9 มทร. และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษชัย
สิทธิ์  ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรยายให้ความรู้ เรื ่อง “นวัตกรจิตอาสา 
เครือข่ายราชมงคล” และ “คนดี มีคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต” และคุณปรียาภรณ์  พูลศรี ผู้จัดการสำนักงานพัฒนา
องค ์ความร ู ้นว ัตกรรมและส ื ่อสารสนเทศ ศ ูนย ์ค ุณธรรม (องค ์การมหาชน) และค ุณเพชร  ธรรมภ ีรต ิกุล 
นักพัฒนา Moral verse จากบริษัท ทวิน แพลนเน็ต จำกัด ให้ความรู้เรื่องกิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมในโลก  
Moral verse ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การผลักดัน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การประกวดและนำเสนอ แลกเปลี่ยน
และเรียนรู ้ (Show and Share) กิจกรรม 5 ด้าน “นวัตกรจิตอาสา” ของนักศึกษาเพื ่อแลกเปลี ่ยนความรู้  
ด้านวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา ฝึกฝนทักษะบูรณาการความคิด องค์ความรู้ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสร่วมกัน
ของแกนนำนักศึกษา เพ่ือสร้าง “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” พัฒนาชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน และสนับสนุน
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่จะผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกรสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และเป็นคนดี มีคุณธรรม ป้องปรามการทุจริต  
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 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   

 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย (โครงการนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล) 

อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ รองอธิการบดี กล่าวรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย (โครงการนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล) ตามท่ีปรากฏในระเบียบวาระ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณอาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ 
รองอธิการบดี ที่ได้ดำเนินโครงการนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบและให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการตามแผนและ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ ต่อไป 
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1.2.7 รายงานการเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหอประชุมใหญ่เพื่อจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 ระเบียบวาระที่ 4.1.4 พิจารณาอนุมัติในหลักการ 
ใชเงินรายไดสะสมตามขอบังคับ ฯ วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม มีมติเห็นชอบอนุมัติในหลักการใชเงินรายไดสะสมตามขอบังคับ ฯ วาดวยการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และที่แก ไขเพิ ่มเติม เพื ่อเตรียมความพรอมปรับปรุงหอประชุมใหญ 
ให พร อมจ ัดพ ิธีพระราชทานปร ิญญาบัตร  คร ั ้ งท ี ่  36 ประจำป ีการศ ึกษา 2566  และให นำมารายงาน 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมทุกครั้ง กองกลางจึงขอรายงานความคืบหน้าในการเตรียมอาคารสถานที่ให้มีความ
เหมาะสมกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   

 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ รายงานการเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหอประชุมใหญ่เพ่ือ
จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวโดยสรุปว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้ง
กรรมการจัดทํารูปแบบรายการงานก่อสร้าง และ ขณะนี้ได้ประเมินราคาและทําแบบร่างเพื่อจะขอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ซึ่งวงเงินตอนที่ของบประมาณทั้งหมดคือ 22 ล้านบาท มีทั้งหมด 5 หมวด คือ
หมวดงานถนน หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานห้องประทับ หมวดงานพระราชอาสน์ หมวดงานโสตทัศนูปกรณ์ 
ซึ่งทางหน่วยงานได้ส่งข้อมูลให้สํานักพระราชวังแล้ว  และกำลังดําเนินการในส่วนของการส่งแบบเพื่อขออนุญาต  
ในส่วนของห้องประทับกับทางสำนักพระราชวังอีกครั้ง และได้มีการปรับปรุงภายนอกในส่วนของภูมิทัศน์กับถนนแล้ว  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวโดยสรุปว่า เนื่องจากเวลากระชั้นชิดจึงอยาก 
ขอมติในหลักการของสภาฯ  ก่อนเพราะต้องด ําเน ินการเข ้าคณะกรรมการนโยบายการเง ินและทรัพย ์สิน  
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนคือไม่อยากให้ระยะเวลาล่วงเลยไปจนต้องเป็นการจัดจ้างแบบเจาะจงพิเศษ  
ต้องการให้จัดจ้างแบบปกติ จากการคํานวณเวลาแล้วน่าจะทันเพราะในระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกองกลางคํานวณอยู่
ท ี ่ประมาณ 4 เด ือน และการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเง ินและทรัพย ์ส ินในว ันที่  20 พฤษภาคม  
แต่กระบวนการของมหาวิทยาลัยนั้น จะขออนุญาตดําเนินการก่อนแต่จะมีหมายเหตุอยู่ในการจัดซื้อจัดจ้างว่าทั้งนี้
จนกว่าจะได้รับอนุมัต ิจึงขอให้อนุมัติในหลักการนี้ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่าเรื่องนี้สภามหาวิทยาลัย 
เคยอนุมัติไปแล้วใช่หรือไม่   

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าสภามหาวิทยาลัยเคยมีมติอนุมัติ 
ในหลักการและมอบหมายมหาวิทยาลัย วันนี้เป็นเพียงเรื่องของการรายงานความคืบหน้า   

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวโดยสรุปว่า เพราะฉะนั้นอธิการบดี
ดําเนินการไปตามขั้นตอนไดโ้ดยไม่ต้องขออนุมัติอีก   
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กล่าวโดยสรุปว่า วันนี้มี
การนําเสนอเฉพาะส่วนที่สมเด็จพระเทพฯ ท่านเสด็จและประทับ แต่โดยองค์รวม เช่น เรื่องของฝ้า และ เรื่องของ
ระบบน้ำ ซึ่งเคยมีปัญหาก็ควรจะพิจารณาในองค์รวมด้วยและเมื่อนํามารายงานในสภามหาวิทยาลัย  สภาฯ จะได้รับ
ทราบไปพร้อมกันเพื่อที่จะได้มีข้อเสนอแนะก่อนที่จะทำแบบ ซึ่งต้องทําให้ทันกับเวลาด้วย 

นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวโดยสรุปว่า ในรายการนี้ได้ปรับจากเดิมที่ 
ของบประมาณไว้ที ่16 ล้านบาท ท่านอธิการบดีอยากให้ปรับปรุงในส่วนของห้องน้ำและฝ้าทั้งหมดรอบอาคาร ทั้งหมด
ในวงเงิน 22 ล้านบาท ไม่ได้ทําเฉพาะในส่วนที่รับเสด็จ 

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ กล่าวโดยสรุปว่า ได้ร ับการประสานงานจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับทางสํานักพระราชวัง ท่านได้มาตรวจสอบหอประชุม
แห่งนี้และได้ให้คำแนะนำแล้ว ขอแนะนำเพิ่มเติมเรื่องภูมิทัศน์กับเรื่องที่จอดรถที่ควรจะต้องขยายออกไปให้มีปริมาณ
เพียงพอเพราะสิ่งสําคัญคือห้องน้ำกับที่จอดรถด้วย 

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าเมื่อนำเรื่องเข้าคณะกรรมการนโยบาย
การเงินฯ ขอให้แยกรายละเอียดของแต่ละรายการที่รวมกันเป็น 22 ล้านบาท และแยกด้วยว่ารายการใดเป็นรายการ
เฉพาะกิจเพื่อการเสด็จครั้งนี้เท่านั้นและรายการใดเป็นรายการที่แก้ไขแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยตลอดไป 
เช่น เรื่องฝ้า หรือเรื่องระบบน้ำ   

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณและให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการต่อไป  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบและให้นำข้อเสนอแนะของนางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ 
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เรื ่อง การส่งร่างงบประมาณให้คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณานั้น ไปพิจารณาดำเนินการแยกรายละเอียดของแต่ละรายการที่รวมเป็นเงินงบประมาณ 22 ล้านบาท 
และแยกว่ารายการใดเป็นรายการเฉพาะกิจเพื่อการเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้นและรายการใด 
เป็นรายการที่แก้ไขแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง 
มตใินระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่3/2567 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที่  3/2567  
เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ 
หากมีการแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที่ประชุมได้รับทราบ หรือหากไม่มีการแก้ไขขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม  

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 

มติ จำนวน 
1. รบัทราบ 7 
2. รับรองหรือเห็นชอบ 25 
3. เรื่องพิจารณาค้าง - 
4. เลื่อนการพิจารณา 2 
5. ถอนระเบียบวาระ - 
6. อ่ืน ๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 36 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดรับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567  
เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 3/2567  
โดยมิได้แก้ไข ยกเว้นระเบียบวาระท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมิได้ร่วมพิจารณาในการประชุม งดพิจารณา เนื่องจาก
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อทราบ – เพื่อพิจารณา 

3.1 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1.1 พิจารณารายงานผลการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน 
(ระเบียบวาระ 4.1.5 ของการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2567) 

ตามที ่ท ี ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั ้งที ่  11/2565 เมื ่อว ันที่   
9 พฤศจิกายน 2565 และครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื ่อส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน เพื ่อให้ได้รับตำแหน่งที ่สูงขึ ้น คณะกรรมการ ฯ จึงมีความจำเป็น  
ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับการประเมินของบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อน 

บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ ้นแล้ว
จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน ครั ้งที ่ 1/2567 วันพุธที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  
จึงมีมติและข้อเสนอรายงานดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 3.1  เรื่อง พิจารณาข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 เกี่ยวกับการส่งผลงานเพื่อประเมิน
บุคลากรสายสนับสนุนให้ได้รับตำแหน่งที่สูงข้ึน  

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันฑ์และมีความเห็นสรุป ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ช่วงเวลาของเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง กล่าวคือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฉบับ พ.ศ. 2555 

ประกาศใช้ ณ วันที ่ 19 พฤศจิกายน 2555 แต่หนังสือ สกอ. เรื ่อง ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันการส่งผลงาน  
โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับเดิม ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 จึงวิเคราะห์ได้ว่าข้อบังคับฉบับเดิมตามหนังสือ  
ผ่อนผันการส่งผลงาน ฉบับที ่ 3 หมายถึง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ที ่ระบุว่า “สำหรับการประเมิน  
เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นนั้น ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที ่ ก.พ.อ. กำหนด ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง ฯ พ.ศ. 2553 และ ฉบับที ่ 2  
พ.ศ. 2554” อีกทั ้ง ข ้อที ่ว ่า “เน ื ่องจากขณะนี ้  ก.พ. ย ังม ิได ้นำเร ื ่องการ เสนอผลงานว ิจ ัยมากำหนดใช้  
เป็นองค์ประกอบในการประเมินให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
โอกาสความก้าวหน้าในการเลื ่อนตำแหน่งสูงขึ ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิให ้เกิด  
ความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการพลเรือนสามัญ” ซึ่งข้อความดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์ว่าเป็นการผ่อนผัน
เฉพาะเรื่องของการส่งผลงานวิจัยเท่านั้น  

ที่ประชุมมีความเห็นว่า ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นที่ส่งผลงานหลังจากวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2555 จึงให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง  
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ ้น พ.ศ. 2555  และหากส่งผลงาน 
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ให้ส่งผลงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
หรือตามกฎหมายเดิม 
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2. สำหรับผู้ส่งผลงานขอรับการประเมินเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ยื่นขอผลงานไม่ว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ในระหว่างพิจารณา แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
ดังนี้ 
 2.1 กรณีที ่ส ่งคู ่ม ือปฏิบัต ิงานหลัก ที่ มีบทวิเคราะห์หรือสังเคราะห์อยู ่ภายในคู ่ม ือแล้ว 
ให้ถือว่าได้ส่งผลงานครบถ้วนแล้วและอยู ่ในขั ้นตอนการแก้ไขปรับปรุงเพื ่อให้เป็นไปตามมาตราฐานทั ่วไป  
โดยอาจแยกผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ออกจากเล่มคู่มือให้ชัดเจนเพื่อขอรับการประเมินต่อไป  
 2.2 กรณีที ่ไม่ส่งคู ่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย นั้น  
ต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งหากมีบทที่ว่าด้วยคู ่มืออยู ่ในเล่มของผลงานแล้ว 
ก็ควรจะแยกคู่มือนั้นออกมาจากแล้วผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ให้ชัดเจนเพื่อขอรับการประเมินต่อไป 
ทั้งนี ้ มอบฝ่ายเลขานุการ ฯ รวบรวมข้อมูลผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย เพื ่อนำมาเสนอ
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่าผลงานนั้นแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่หรือไม่ ในการประชุมครั้งถัดไป 

กรณี 2.1 และ 2.2 กรรมการ (นายสุบิน เอกจิตต์) ของดแสดงความคิดเห็น เนื ่องจากเป็นผู ้มี  
ส่วนไดส้่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นที่อาจอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา 

3. กรณีผู ้เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ ้นที ่ประสงค์จะยื ่นผลงานในอนาคต จะต้องส่งผลงาน  
ให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 กำหนด  

4. เห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองผลงาน  
ที่บุคลากรส่งผลงานเพื ่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ ้น และจัดตั ้งระบบพี ่เลี ้ยงเพื ่อให้คำแนะนำในการทำผลงาน  
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
หน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพหรือไม่ใช้วิชาชีพ (หัวหน้างาน)  

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันฑ์และมีความเห็นสรุป ดังนี้ 
การดำเนินการดังกล่าวนั้นไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. 2555 ซึ่ง ข้อ 7 (3) (ข) ของข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 เปิดช่องไว้ให้ใช้เป็นแนวทางสำหรับประเมินผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าหน่วยงานให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งมหาวิทยาลัยควรกำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินก่อน เช่นเดียวกับท่ีมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารซึ่ง
กำหนดไว้ในบัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งในขณะ
ดำเนินการ มหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดไว้และมิได้กำหนดว่างานใดมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานตามข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555  
นอกจากที่สภามหาวิทยาลัยเคยมีมติกำหนดไว้ให้เป็นหน่วยงานเพียง 3 หน่วยงาน คือ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
สำนักงานตรวจสอบภายใน และสำนักงานประกันคุณภาพเท่านั้น อีกทั้งตามข้อบังคับ ฯ นั้น หัวหน้างานมิใช่หัวหน้า
หน่วยงาน และมิได้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญมาก่อนจึงขาดคุณสมบัติ 

ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบและพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ ฯ  
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 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร 

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวโดยสรุปว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้
ช่วยลําดับเหตุการณ์เรื ่องเพราะยังไม่เข้าใจว่าเรื ่องการขอเข้าสู ่ตําแหน่งที ่สูงขึ ้นอย่างไร  ทางฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยจึงขอลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเก่ียวกับเกณฑ์ในการที่จะเข้า
สู่ตําแหน่งต่างๆ โดยมีการพิจารณาในเรื่องของระเบียบ ข้อบังคับและเกณฑ์เป็นหลัก ซ่ึงทางคณะกรรมการไดพิ้จารณา
ว่าเนื่องจาก ก.พ.อ. ได้ออกระเบียบใหม่ในเรื่องของตําแหน่งที่สูงขึ้นเป็นเกณฑ์ พ.ศ.2553 ในขณะที่มีการออกเกณฑ์
ฉบับใหม่นี้ มีบุคลากรอยู่ในระหว่างดําเนินการทําผลงานหรืออยู่ในระหว่างพิจารณา ก.พ.อ. จึงออกหนังสือ ว 3 ว 5 
และว 7 ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เมื่อมีการออกเกณฑ์ใหม่ก็จะให้บุคลากรได้มีการปรับตัว เพราะฉะนั้นสาระสําคัญของ
หนังสือ ว 3 คือการขยายเวลาในการที ่จะปฏิบัติตามข้อบังคับเดิม ยังไม่ใช้ระเบียบใหม่ออกไปอีกหนึ่งปีจนถึง  
พ.ศ. 2554 ถัดมาเป็นหนังสือ ว 5 จึงขยายระยะเวลาเพิ่มให้อีกหนึ่งปี ซ่ึงขยายระยะเวลาจาก พ.ศ. 2554 เพ่ิมให้จนถึง 
30 กันยายน พ.ศ. 2555 และท้ายสุดจึงหนังสือ ว 7 ซ่ึงเป็นฉบับที่มีประเด็นถกเถียง เนื่องจากว่าเนื้อหาในหนังสือ ว 7 
มีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยว่า ก.พ.อ ยังมิได้กำหนดเรื่องการเสนอผลงานวิจัยมากำหนดใช้เป็นองค์ประกอบใน
การประเมินให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงให้ขยายช่วงเวลาผ่อนผันในตําแหน่งสูงขึ้นโดยใช้
ผลงานตามเดิมต่อออกไปอีกแต่ไม่ได้ระบุการระยะเวลาการขยายไว้ ปัญหาคือว่ามีผู ้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้
ความเห็นที่แตกต่างกัน ว่าการขยายระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาผ่อนผันเฉพาะในเรื่องของ
งานวิจัยใช่หรือไม่ และในตอนท้ายยังกล่าวอีกว่า ส่วนการประเมินให้ใช้เกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2553 เพราะฉะนั้นทาง
มหาวิทยาลัย จึงออกข้อบังคับฉบับ พ.ศ. 2555 ดังนั้น ทางคณะกรรมการจึงเห็นว่าเมื่อสภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ 
พ.ศ. 2555 เรียบร้อยแล้วซึ ่งทางหนังสือ ว 7 ได้ออกตามหลังข้อบังคับฉบับนี ้ จึงมีผลให้ใช้ข้อบังคับฉบับเดิม  
คือ ข้อบังคับฉบับ พ.ศ. 2555 จึงพิจารณาว่าการใช้ข้อบังคับในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นจึงต้องใช้ข้อบังคับฉบับ   
พ.ศ. 2555 เป็นเกณฑ์และนี่คือหลักท่ีทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  

2. ประเด็นของเรื่องผู้ขอส่งผลงานขอรับการประเมินในตําแหน่งที่สูงขึ้นผู้ขอรับการประเมินในตําแหน่ง 
ที่สูงขึ้นประเภท ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  
ซึ่งในเกณฑ์ปกติตาม ก.พ.อ. พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ระบุว่า ผู้ที่จะขอประเมินจะต้อง
ประเมิน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ความรู้ความสามารถ ซ่ึงมีการประเมินทุกรอบการประเมิน เป็นเรื่องทีป่ระเมินจากเอกสาร
ทางมหาวิทยาลัย มิใช่ผลงานที่ผู้ขอรับการประเมินทำส่งแต่อย่างใด แต่ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการต้องซึ่ง
ประกอบไปด้วยคู่มือปฏิบัติงานหนึ่งเล่มและผลงานเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์หรืองานวิจัยอีก 1 ชิ้น ซึ่งในหนังสือ ว 7 
บอกว่าให้กลับไปใช้ข้อบังคับเดิม นั้นคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องของการขยายเวลาเฉพาะเรื่องของ
งานวิจัยเท่านั้น เพราะฉะนั้นผู้ที่ส่งจึงอาจจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อบังคับ พ.ศ.2555 คือคู่มือปฏิบัติงานจึงจะแสดง
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ถึงความเป็นชํานาญการได้ ส่วนถัดมาคือส่วนของเรื่องผลงานเชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์หรืองานวิจัยแต่หนังสือ ว 7  
ให้อนุโลมในเรื่องของงานวิจัยได้ซึ ่งอาจจะไม่ต้องส่งงานวิจัย  ซึ่งในหลายมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการกําหนดไว้ แต่ 
การดำเนินการในอดีตมหาวิทยาลัยให้ส่งผลงานแค่ชิ้นเดียวและบางท่านส่งคู่มือเล่มเดียว บางท่านส่งเฉพาะผลงาน 
เชิงวิเคราะห์สังเคราะห์หรือส่งเฉพาะงานวิจัยเพียงชิ้นเดียว จึงต้องมีการแก้ปัญหาต่อไป  

3.ประเด็นถัดมาคือการเข้าสู่ตําแหน่งกรณีหัวหน้างาน ทางคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องนี้เนื่องจาก
เดิมมีการร้องเรียนมีหลายครั้งเรื่องของความไม่เป็นธรรมของการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของหัวหน้างาน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม 1. กลุ่มที่ทําหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งกลุ่มปฏิบัติการปกตินั้นจะต้องส่งผลงานประเมินตามข้อ 7 (3) คือ
ต้องส่งคู่มือและส่งผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห ์และทีส่ําคัญคือต้องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้วย 
ดังนั้นการประเมินจึงใช้เวลานาน ถัดมาเมื่อผ่านการประเมินแล้วจึงได้รับตําแหน่งชํานาญการ ชำนาญการพิเศษ 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ได้รับการมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างาน ซึ่งไม่ได้มีปัญหาเรื่องการมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน โดยไม่มีหลักเกณฑ์คือมอบหมาย 
จากการที่เล็งเหตุถึงความเหมาะสมจึงได้มอบให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ซ่ึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์
เรียบร้อยแล้ว แต่ในอดีตไม่มีหลักเกณฑ์ เพราะฉะนั้นเมื่อมอบโดยไม่มีหลักเกณฑ์แต่กลับให้สิทธิพิเศษของผู้ที ่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานโดยที่ไม่ต้องปฏิบัติตามวิธีการประเมินปกติ เมื่อไม่ต้องปฏิบัติตามปกติจึงไม่ต้อง
ส่งผลงาน การขอผลงานของคนกลุ ่มนี ้ไม่ต้องส่งผลงาน จึงไม่มีอะไรมาแสดงถึงความเป็นผู ้ชํานาญการหรือ 
ชํานาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ และสามารถทำการประเมินโดยไม่ต้องถูกตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
โดยประเมินกันเองภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น นอกได้รับตําแหน่งชํานาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญโดยที่
ไมต่้องส่งผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ และยังได้รับตําแหน่งหัวหน้างาน
เพ่ิมอีกหนึ่งตําแหน่งด้วย อีกท้ังบางบุคคลยังได้รับเงินประจําตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะด้วย ทั้งท่ีไม่มีผลงานที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพเฉพาะนั้นนี้คือความเหลื่อมล้ำ ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประเมินที่ผ่านมานั้น 
ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับฯ รายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบระเบียบวาระ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่าที่เลขานุการสภาฯ ได้แถลง
นั้นปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนที่มี ศ. ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง 
เป็นประธานกรรมการ หรือไม่ 

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวชี้แจงว่า ที่ได้รายงานไปนั้นคือการสรุป
ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ช่วยลําดับเหตุการณ์เรื ่องเพราะยังไม่เข้าใจว่าเรื ่องการขอเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ ้นอย่างไร   
ที่มาที่ไปเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ส่วนรายงานของทางคณะกรรมการส่งเสริมสายสนับสนุนนั้น  
รายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวโดยสรุปว่า จากรายงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนนั้น มีประเด็นปัญหาว่า 1. มีการแต่งตั้งบุคลากรเป็นชํานาญการและ
ชํานาญการพิเศษรวมทั้งหัวหน้างานนั้นเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ซึ่งได้เกิด
ปัญหาว่าการตีความการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและหัวหน้างาน นั้นต้องส่งผลงานที่แสดงความ
เป็นผู้ชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษหรือไม่เพียงใด เพราะฉะนั้นจึงมีประเด็นข้อพิจารณาว่าเป็นอํานาจของสภา
มหาวิทยาลัยหรือไม่ที่จะพิจารณาตีความข้อบังคับ ซึ่งขออนุญาตให้ดูข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่ง 
และการแต่งตั ้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ ้น  พ.ศ. 2555 ในข้ ้อ 5 ซึ ่งระบุว่า 
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ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยตีความเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และในข้อ 18 ระบุว่าอํานาจในการแต่งตั้งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เป็นอํานาจของอธิการบดีโดย
ความเห็นชอบของ ก.บ.ม. ยกเว้นตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องผ่านสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาว่าการ
แต่งตั้งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะส่งผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการหรือ
ชำนาญการพิเศษครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนและหัวหน้างานต้องส่งหรือไม่นั้นซึ่งเป็นประเด็นปัญหาการตีความจึงต้อง
อาศัยข้อ 5 ซึ ่งเป็นอํานาจหน้าที ่ของอธิการบดี เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่อยู ่ในอำนาจหน้าที ่ของสภามหาวิทยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยคงเพียงแต่รับทราบรายงานของคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเท่านั้น ส่วนดําเนินการ
อย่างไรต่อไปนั้น เป็นอํานาจหน้าที่ของอธิการบดี ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร  

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวโดยสรุปว่า เห็นด้วยกับท่านประธานอย่างยิ่ง 
ซึ่งโดยข้อบังคับได้เขียนชัดเจนว่าเป็นอํานาจของอธิการบดีไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  

รศ. ดร.มนตรี สังข์ทอง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ กล่าวว่า เข้าใจว่าเป็นอํานาจของ
อธิการบดีแต่จากลําดับเรื่องราวทั้งหมด หากดูจากการผ่อนผันประกาศของ ก.พ.อ. นั้นใช้กับข้าราชการส่วนหนึ่งแต่
ร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 เสร็จและได้มีประกาศในเรื่องของการผ่อนผันในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 
และในประกาศตอนนั้นระบุว่าให้ใช้ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษานั้นไปก่อนซึ่งมหาวิทยาลัยออก
ประกาศไปหลายครั้งว่าให้เขาส่งผลงานซึ่งประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นคําสั่งทางปกครองทั่วไปบุคลากรจึงส่งผลงาน
ตามประกาศที่อธิการบดีลงนาม และเมื่อบุคลากรส่งตามประกาศจะเห็นว่าสิ่งที่หนังสือผ่อนผันเขียนระบุนั้นเป็นเรื่อง
ของผลงาน ส่วนหลักเกณฑ์ให้ใช้วิธีการตาม ก.พ.อ. เมื่อมหาวิทยาลัยออกประกาศให้ส่งผลงานไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย
หรือว่าคู่มือต่างๆ บุคลากรจึงจะส่งได้และจําเป็นต้องผูกพันตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศไป ซึ่งจะต้องมีความ
มั่นคงแห่งนิติฐานะ และเมื่อบุคลากรได้ใช้ประโยชน์ด้วยความเชื่อโดยสุจริตจากประกาศนั้น และได้รับการแต่งตั้ง
ขึ้นมาเป็นตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เมื่อเทียบกันแล้วระหว่างการใช้ประโยชน์โดยความเชื่อโดยสุจริตที่
บุคลากรได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วและเทียบกับประโยชน์สาธารณะจะเห็นว่าการเพิกถอนหรือให้สิทธิ์นั้นคงอยู่จะชอบ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่ได้กระทบต่อประโยชน์สาธารณะเลย คําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอยู่
เมื่อล่วงพ้นเวลาอุทธรณ์ไปก็อุทธรณ์ไม่ได้ก็ยังคงอยู่ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวโดยสรุปว่า ไม่ใช่อํานาจของสภา
มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกฎหมายนี้มีความลึกซึ้งมากต้องศึกษาประกาศ ก.พ.อ. และต้องตีความ
ข้อบังคับอีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงอยากขอความกรุณาว่าสภาฯ คงจะก้าวล่วงเข้าไปพิจารณาไม่ได้เพียงแต่รับทราบ
เท่านั้น  

รศ. ดร.มนตรี สังข์ทอง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ กล่าวว่าเป็นการให้ประเด็นเพ่ือ
พิจารณาไว้ และในรายงานการประชุมสภามหาลัยครั้งที่ 9/2566 สภามหาวิทยาลัยเคยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยไป
พิจารณาดำเนินการ จึงฝากคณะกรรมการไปดูคณะกรรมการวินิจฉัยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หนังสือวินิจฉัย
ออกมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นกรณีตัวอย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถใช้เป็น
บรรทัดฐานได ้ลําดับถัดไปมหาวิทยาลัยก็ทําตามประกาศที่ถูกต้องต่อไป เพียงแต่มีหลักการในเรื่องของการเพิกถอนอยู่  

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า หากมีคําวินิจฉัยกรุณาส่งให้กับ
ทางมหาวิทยาลัยด้วย 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวโดยสรุปว่า ในฐานะที่มีอํานาจในข้อบังคับฯ  
ในข้อ 5 และเป็นประธาน ก.บ.ม. ขณะนี้ทางคณะกรรมการ ก.บ.ม. ได้ดําเนินการอยู่และพยายามให้เกิดความเป็น
กลางที่สุดและหาแนวทางที่จะแก้ปัญหา ดังนั้นใน ก.บ.ม. จึงได้ให้กองบริหารงานบุคคลไปหาข้อมูลเพ่ิมของทั้ง 3 กลุ่ม
ว่าได้ดําเนินการถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ทั้งนี้  ยังอยู่ในกระบวนการอยู่และจากการประชุม ก.บ.ม 
ครั ้งที ่แล้วได้แยกออกมาเป็น 3 กลุ ่มเรียบร้อย และทั ้ง 3 กลุ ่มได้ยื ่นขอมาครั ้งแรกเมื ่อ พ.ศ. 2558 แสดงว่า
มหาวิทยาลัยมีการแก้ไขข้อบังคับมาแล้ว มีกฎหมายแล้ว ส่วนประกาศของผมนั้นเป็นมติ ก.บ.ม. ที่บอกว่าให้ประกาศ
เหมือนเดิมไว้ก่อนจนกว่าจะรอมติจาก ก.พ.อ. นั้นในฐานะที่เป็นอธิการบดีจึงต้องลงนาม เพราะเป็นมติของ ก.บ.ม.  
ซึ่งได้พยายามหาทางแก้และเยียวยาให้ดีที่สุด ตอนนี้กระบวนการยังไม่สิ้นสุดเพราะได้มอบหมายให้นิติกรของกอง
บริหารงานบุคคลไปศึกษาว่าสามารถนำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาดําเนินการอย่างไรได้บ้าง 
ดังนั้นในการประชุม ก.บ.ม คราวหน้าคือรอนิติกรตีความเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและทํา
อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร 

รศ. ดร.มนตรี สังข์ทอง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในมาตรา 49 วรรคสอง 
การที่จะเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นจะต้องดําเนินการภายใน 90 วัน และในมาตรา 43  
ที่พูดถึงความผิดหลงเล็กน้อยนั้นจะต้องเป็นคําสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวโดยสรุปว่า รองานนิติการตีความเพราะผมไม่ได้
จบกฎหมาย ซ่ึงเมื่ออ่านกฎหมายก็จะตีความตามคำพูด 

ศ. ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวโดยสรุปว่าในฐานะที่เป็น
ประธานสอบสวนเรื่องนี้มีความคิดเห็นว่าเมื่อมีข้อผิดพลาดควรจะกลับไปแก้ไขที่จุดเริ่มต้น และได้หาทางเยียวยา 
ไว้แล้ว ทุกคนจะถูกเยียวยาหมด ไม่เสียสิทธิ์และไม่เสียผลประโยชน์ เพียงแต่จะทําให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ผมเชื่อ 
พ.ร.บ. กฎหมายซ่ึงเป็นหลักคือ ก.พ.อ. เพราะหลักการเหมือนกับสายวิชาการ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยนั้นระบุว่าต้อง
สอดคล้องกันงานทีป่ฏิบัติ แตบุ่คลากรหลายคนกลับนำงานวิจัยของอาจารย์มา เราจึงก็ต้องปรับแก้กัน  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวโดยสรุปว่า ได้พูดคุยกับทั้ง 3 กลุ่มแล้ว ซึ่งทั้ง 3 
กลุ่มนั้นพร้อมที่จะปรับปรุง เพราะไม่อยากให้มีปัญหาในอนาคต เพียงแตข่อร้องว่าอย่าให้เขาเสียสิทธิ์ ซ่ึงผมน้อมรับไว้
และจะหาวิธีการแก้ไขและเยียวยาให้ครบสมบูรณ์ได้ทุกกลุ่ม แม้กระทั่งกลุ่มหัวหน้างานที่มีประเด็นมากที่สุด ซึ่งเขาก็
พร้อมที่จะทําเอกสารเพิ่ม สุดท้ายสิทธิทุกคนจะเท่าเทียมกันและทุกคนจะปฏิบัติเหมือนกัน หากหลังจาก ก.บ.ม.  
ได้ประชุมจนแล้วเสร็จ ได้ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิเคราะห์หาแนวทางเรียบร้อย ผมจึงจะจัดประชุมผู้ที่มีส่วนได้
เสียทุกคนเพ่ือประชุมหารือกันในการหาแนวทาง 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าเห็นด้วยว่าบุคลากรที่ได้รับการ
แต่งตั้งไปแล้วนั้นทุกคนสุจริตเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะได้รับผลกระทบและควรได้รับการเยียวยาที่ดีที่สุด 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบและมอบให้มหาวิทยาลัยนำรายงานของคณะกรรมการ ฯ  
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง 
มตใินระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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3.2 เรื่องค้างเพื่อทราบ – เพื่อพิจารณา 

3.2.1 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 ปฏิบัติงานครบ 3 ปี 6 เดือน 
หน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(ระเบียบวาระ 1.2.5 ของการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2567) 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผู ้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูม ิ ว ่าด ้วยหลักเกณฑ์และว ิธ ีการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของห ัวหน้าส ่วนราชการ  
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เรื ่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วย 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ครั ้งที ่ 2 เมื ่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี 6 เดือน 
และให้คณะกรรมการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื ่อรับทราบผลการประเมินและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  
หรือดำเนินการอ่ืนต่อไป นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ครั้งที่ 2 เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและระดับ
คุณภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 

เกณฑ์การพิจารณาคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีเยี่ยม 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 พอใช้ 
0.00 – 1.50 ควรปรับปรุง 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2 ปฏิบัติงานครบ 3 ปี 6 เดือน 

1. ประธานกรรมการในการประเมิน ได้แก่ ศาสตราจารย์ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน 

2. ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 

3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

3.1 มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณการพัฒนาระบบงานของสํานักเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียนเพื่อรองรับการใหบริการในรูปแบบดิจิทัล 

3.2 ในอนาคตหากมีจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดตั้ง

สํานักงานบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบงานแทนสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งมีภาระงานมาก 

3.3 ควรกําหนดระบบทะเบียนระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา ให เปนระบบเดียวกัน 

ลดการจัดการขอมูลที่ทับซอน 
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3.4 ควรมีความรวมมือกับหนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบริการ

ระบบออนไลนงานที่เก่ียวของกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.5 สรางทีมงานในการประชาสัมพันธ และแนะแนวเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหม 

3.6 ควรกําหนดภารกิจเชิงรุกของงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพที่จะสามารถตอบสนองนโยบาย

ของสภามหาวิยาลัยในหลักสูตรตาง ๆ 

ตามที่ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567  ระเบียบวาระ 1.2.5  

ของการประชุมสภาฯ ครั้งที ่3/2567 มีมติให้เลื่อนการพิจารณาเป็นครั้งถัดไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดทราบ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้า 

ส่วนราชการ ครั ้งที่ 2 ปฏิบัติงานครบ 3 ปี 6 เดือน หน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและให้
ข้อเสนอแนะหรือดำเนินการต่อไป 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวโดยสรุปว่าขอให้นำข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ไปปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบและขอให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ไปปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 
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3.2.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ปฏิบัติงานครบ 2 ปี (4 มกราคม 2567) 
(ระเบียบวาระ 1.2.7 ของการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2567) 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และว ิธ ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ ง านของห ัวหน ้ าส ่วนราชการ  ในส ั งก ัดมหาว ิทยาล ัย เทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 เพื ่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ 
ของหัวหน้าส่วนราชการที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้นำข้อเสนอแนะไป
พิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่ง ข้อบังคับฯ กำหนดเกณฑ์ 
การให้คะแนน และระดับผลการประเมินม ี5 ระดับ ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

น้อยกว่า 60 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

60 - 69 ควรปรับปรุง 

70 - 79 พอใช้ 

80 - 89 ดี 

90 - 100 ดีมาก 
 

ทั้งนี ้ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 กำหนดให้คณะกรรมการฯ รายงานผล
การประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการพร้อมปัญหาอุปสรรค รวมทั ้งข้อเสนอแนะที ่ก่อให้เกิด  
การพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วัน นับถัดจาก  
วันครบกำหนดการดำรงตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ 
ทั้ง 3 หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว 

ตามที่ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ระเบียบวาระ 1.2.7  

ของการประชุมสภาฯ ครั้งที ่3/2567 มีมติให้เลื่อนการพิจารณาเป็นครั้งถัดไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 
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จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ 
จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานครบ 2 ปี พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ  

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวโดยสรุปว่าขอให้นำข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ไปปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบและขอให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ไปปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 
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3.2.3 พิจารณารายงานผลการศึกษาการยุบและปรับปรุงคณะกรรมการที ่แต ่งต ั ้งตามข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยและมติสภามหาวิทยาลัย  รวมทั ้งมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย 
(ระเบียบวาระ 4.1.3 ของการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2567) 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยข้อบังคับและมติสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย พบว่า มีคณะกรรมการบางคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ
ซ้ำซ้อนกัน บางคณะกรรมการอาจไม่มีความจำเป็นต้องมี และบางคณะกรรมการมีกรรมการเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยบางท่านมีภาระเป็นกรรมการมากกว่าสามคณะกรรมการทำให้มหาวิทยาลัยต้องเสีย
ค ่าใช ้จ ่ายในการจ ัดประช ุมเป ็นจำนวนมาก และทำให้บ ุคลากรไม่อาจปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ของตนตามปกต ิ ได้   
สภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่พิเศษ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาการยุบและปรับปรุงคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมติสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการศึกษาการยุบและปรับปรุง ฯ ได้ดำเนินการ
ประชุมเพื่อศึกษาพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ โดยจัดทำรายงานผลการศึกษาการยุบ ฯ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป นั้น 

ตามที่ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ระเบียบวาระ 4.1.3  
ของการประชุมสภาฯ ครั้งที ่3/2567 มีมติให้เลื่อนการพิจารณาเป็นครั้งถัดไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการศึกษาการยุบและปรับปรุงคณะกรรมการ

ที ่แต่งตั ้งตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมติสภามหาวิทยาลัย  รวมทั ้งมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ 
ของสภามหาวิทยาลัย 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที ่ประชุมพิจารณาเห็นชอบและมอบให้มหาวิทยาลัยนำรายงานของ
คณะกรรมการ ฯ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการโดยมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

เดิม ปรับแก้เป็น/เพ่ิมเติม 

2.2 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุงคณะกรรมการ 
ที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

2.2.1 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุง
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่งประกอบด้วย 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากการเสนอชื่อของ
อธิการบดี จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

2.2 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุงคณะกรรมการ 
ที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

2.2.1 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุง
คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่งประกอบด้วย 

(4 )  ผ ู ้ ทรงค ุณว ุฒ ิ ภายนอกท ี ่ ม ี ความรู้  
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรืองานด้านบริหารงาน
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เดิม ปรับแก้เป็น/เพ่ิมเติม 

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากการเสนอชื่อของ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ) จำนวนหนึ่ง
คน เป็นกรรมการ 
  

บุคคล หรือการเงินการคลัง หรืองบประมาณ จากการ
เสนอชื่อของอธิการบดี จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(5) ผ ู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกที ่ม ีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรืองานด้านบริหารงานบุคคล 
หรือการเงินการคลัง หรืองบประมาณ จากการเสนอชื่อ
ของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ตามมติ  
ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ) จำนวนหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 

2.2.3 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุงคณะ 
กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า“คณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน”ประกอบด้วยบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 

(4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็น
กรรมการ 

(5) รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอหนึ่งคนเป็น
กรรมการและเลขานุการ  

2.2.3 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุงคณะ 
กรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า“คณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพย์สิน”ประกอบด้วยบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 

(4) ผ ู ้ทรงค ุณว ุฒิภายนอกท ี ่ ม ีความรู้
ความสามารถด ้ านกฎหมาย จำนวนหน ึ ่ งคน  
เป็นกรรมการ 

(5) ผ ู ้ ทรงค ุณว ุฒิ ภายนอกท ี ่ ม ี ความรู้
ความสามารถด ้ านการลงท ุน จำนวนหน ึ ่ งคน  
เป็นกรรมการ 

2.2.8 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

2. ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ “กรณี ศาสตราจารย์ 
และ รองศาสตราจารย์ (ยื ่นคณะ กรรมการประจำคณะ)  
ผู ้ม ีความประสงค์จะขอต่อเวลาราชการ ให้ย ื ่นต่อ
มหาวิทยาลัย 

2.2.8 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

2. ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ “กรณ ีศาสตราจารย์
(ไม่ต้องยื่น เป็นความประสงค์ของมหาวิทยาลัยและต้อง
ได้รับคำยินยอมจากผู้ประสงค์จะต่อเวลาราชการ) และ  
รองศาสตราจารย์ (ยื่นคณะ กรรมการประจำคณะ) ผู้มีความ
ประสงค์จะขอต่อเวลาราชการ ให้ยื่นต่อมหาวิทยาลัย 

2.3  พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุงคณะกรรมการ 
ที่ตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
 2.3.1 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุง
คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ ่มเติมข้อบังคับ 
ระเบ ียบ และประกาศมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ ฯ รายละเอียด
ดังนี้ 

2.3  พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุงคณะกรรมการ 
ที่ตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
 2.3.1 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุง
คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ ่มเติมข้อบังคับ 
ระเบ ียบ และประกาศมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ ฯ รายละเอียด
ดังนี้ 
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เดิม ปรับแก้เป็น/เพ่ิมเติม 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือการศึกษาหรือ
การเงินการคลังหรือการบริหารงานบุคคล จำนวน 5 คน 
เป็นกรรมการ 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือการศึกษาหรือ
การเงินการคลัง งบประมาณหรือการบริหารงานบุคคล 
จำนวน 5 คน เป็นกรรมการ 

2.3.2 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุง
คณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรเสนอให้
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ
คณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยให้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน
สองท่าน 
 

2.3.2 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุง
คณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรเสนอให้
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ
คณะกรรมการชุดดังกล่าว โดยให้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

2. กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที ่มี
ความรู ้ความเชี ่ยวชาญเกี ่ยวกับการส่งเสริมบุคลากร 
สายสนับสนุน จำนวนสองท่าน 

2.3.11 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุง
คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรเสนอให้
สภามหาว ิทยาล ัย เพ ื ่ อพ ิ จารณาแก ้ ไข เพ ิ ่ ม เติ ม
องค์ประกอบคณะกรรมการช ุดด ังกล ่าว โดยให้มี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นประธาน 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวนสองท่าน เป็นกรรมการ 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ ฯ จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

4. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

5. บุคลากรที ่อธ ิการบดี เสนอชื ่อเป็นผู ้ช ่วย 
เลขานุการ จำนวนไม่เกินสองคน 

2.3.11 พิจารณาศึกษาการยุบและปรับปรุง
คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรเสนอให้
สภามหาว ิทยาล ัย เพ ื ่ อพ ิ จารณาแก ้ ไข เพ ิ ่ ม เติ ม
องค์ประกอบคณะกรรมการช ุดด ังกล ่าว โดยให้มี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นประธาน 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวนสองหนึ่งท่าน เป็นกรรมการ 

3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ ฯ จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการไกล่เกลี่ย 

5. ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย จำนวนสองท่าน 
6. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
7. บุคลากรที่อธิการบดี เสนอชื่อเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวนไม่เกินสองคน 
หมายเหตุ ให้เพิ่มข้อ 4 และข้อ 5 และเรยีงลำดบัเลขข้อใหม่
ตามลำดับ 

หมายเหตุ ตัวอักษรสีแดง เป็นข้อแก้เพิ่มเติมจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร 

4.1.1 ขอให้ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยที่กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีฐานะเป็นกอง 

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  หาสิตพานิชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ให้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในมีฐานะ
เป็นกอง ต่อมาเม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 3/2566 เพ่ือปรับโครงสร้าง
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ฯ มีมติให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยคงมีฐานะเป็นกอง 
เนื ่องจากเข้าใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีฐานะเป็นกองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู ่แล้ว แต่ต่อมาวันที ่ 14 
กรกฎาคม 2566 ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
ครั้งที่ 7/2566 พบว่าการมีฐานะเป็นกองของหน่วยงานตรวจสอบภายในดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 9 วรรคสอง บัญญัติว่า การเป็นกองต้องทำเป็น
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันคือกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ ต่อมาวันที่ 
20 กันยายน 2566 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ 4/2566 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ยกเลิกการเป็นกอง
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้มีฐานะเป็นงานในสำนักงานอธิการบดี ต่อมาวันที่ 13 ธันวาคม 2566 สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบประกาศของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีฐานะเป็นงานใน
สำนักงานอธิการบดี 

 ต่อมาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยมีหนังสือขอให้สภามหาวิทยาลัยทบทวนเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในด ั งกล ่ าวกล ับมาม ี ฐานะเป ็นกองตามเด ิ ม  แต ่ เม ื ่ อว ันท ี ่  13  ม ีนาคม 2567 ในการประชุ ม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 สภามหาวิทยาลัยมีมติยืนยันว่ามติที่ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีฐานะเป็นงานนั้น
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้เร่งทำเรื่องให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประกาศให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดังกล่าว 
มีฐานะเป็นกองตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเคยมีมติให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเร่งดำเนินการแล้ว 

แต่เมื ่อวันที ่ 19 มีนาคม 2567 นายวัลลภ มานะธัญญา ได้ทำหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย  
แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย และมีกรรมการการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัยลาออกตามด้วย จึงเป็นกรณีที่สมควรมีการทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
ประกอบกับที ่ประชุมไม่ได้ให้โอกาสนางสาวมาลี  ทวนทอง ซึ ่งได้รับผลกระทบจากมติสภามหาวิทยาลัยแสดง 
ความคิดเห็น ทั้งมีข้อพิจารณาว่าเมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในกลับมามีฐานะเป็นงาน นางสาวมาลี  ทวนทอง 
ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวจะอยู่ในฐานะใด ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย 
จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าการที่สภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กลับมามีฐานะเป็นงานนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และนางสาวมาลี  ทวนทอง อยู่ในฐานะใดในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในดังกล่าว ทั้งนี้ ควรให้โอกาสนางสาวมาลี  ทวนทอง ได้แสดงความคิดเห็นก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติด้วย 
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 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้ 
1. ทบทวนว่าการที ่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมีฐานะ 

เป็นงานนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
2. พิจารณาว่านางสาวมาลี ทวนทอง อยู่ในฐานะใดในหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ควรให้นางสาวมาลี ทวนทอง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในประเด็นข้อ 1 และข้อ 2 ก่อน 
ที่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 
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4.1.2  ขอความเห็นชอบร่างหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที ่มีผู ้ร ้องเร ียนเกี ่ยวกับ  
การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมทั้งจัดส่ง
แบบตรวจสอบประวัต ิของบุคคลดังกล่าว ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  ว ิจัย 
และนวัตกรรมพิจารณาดำเนินการต่อไป (เสนอเป็นวาระลับ) 

  



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งท่ี 4/2567 หน้า  38 
 

 
 

4.1.3 พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงาน 
ครบ 1 ปี 

ตามที ่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผล 
การปฏ ิบ ัต ิ งานของห ัวหน ้าส ่วนราชการ จำนวน 3 หน ่วยงาน ได ้แก ่  คณะคร ุศาสตร์ อ ุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และว ิธ ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ ง านของห ัวหน ้ าส ่วนราชการ ในส ั งก ัดมหาว ิทยาล ัย เทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส่วนราชการของหัวหน้าส่วนราชการที ่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยได้ร ับทราบ 
ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้หัวหน้าส่วน
ราชการได้นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ ่งขึ้น 
ซึ่งข้อบังคับฯ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้ 

 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
น้อยกว่า 60 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

60 - 69 ควรปรับปรุง 
70 - 79 พอใช้ 
80 - 89 ดี 
90 - 100 ดีมาก 

 

ทั้งนี้ ข้อบังคับฯ กำหนดให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน
ราชการพร้อมปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน
ราชการต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วันนับถัดจากวันครบกำหนดการดำรงตำแหน่ง ซ่ึงคณะกรรมการฯ 
ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 3 หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาว ิทยาล ัยเพื ่อโปรดพิจารณา ผลการประเมินการปฏิบ ัต ิงานของหัวหน้า 

ส่วนราชการ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานครบ 1 ปี พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนราชการ  

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวโดยสรุปว่าขอให้นำข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ไปปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบและขอให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ไปปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 
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4.1.4  พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการและหัวหน้างานโดยไม่ชอบ (เสนอเป็น
วาระลับ) 
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4.1.5 พิจารณาหนังสือร้องเรียนพฤติกรรมที ่ไม่เหมาะสมอาจารย์ผู ้สอนรายวิชากรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing Process) (เสนอเป็นวาระลับ) 
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4.1.6 พิจารณาหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
วิศวกรรมเครื่องมือกล (Machine Tool Engineering) (เสนอเป็นวาระลับ) 
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4.1.7 พิจารณาหนังสือขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการกล่าวหาเพื่อให้ดำเนินการทางวินัยโดยไม่เป็นธรรม 
(เสนอเป็นวาระลับ) 
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4.1.8 พิจารณาเรื่องร้องเรียนความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (เสนอเป็นวาระลับ) 
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4.1.9 การมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า 
ส่วนราชการ 

เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2564 ข้อ 9 (2) (ค) 
ประกอบข้อ 8 กำหนดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการ
ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายซึ่งสภามหาวิทยาลัยเคยมอบนโยบายให้
มหาวิทยาลัยดำเนินการ 15 ข้อ ดังนี้ 

1. การเปิดการเรียนการสอนและฝึกอบรมหลักสูตร วิทยาศาสตร์สุขภาพผู้สูงอายุ  
2. การเปิดการเรียนการสอนและฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ  
3. การเปิดการเรียนการสอนและฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐและเอกชน  
4. การเปิดการเรียนการสอนและฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากร  
5. การเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและการซ่อมบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า  
6. การผลิตและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาเองโดยไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง  
7. การเปิดการเรียนการสอนและฝึกอบรมหลักสูตร นักบัญชีอัจฉริยะ  
8. การเปิดการเรียนการสอนและฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 

(Mechatronics and Automation Engineering)  
9. การเปิดการเรียนการสอนและฝึกอบรมหลักสูตร วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
10. การจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์  
11. การพัฒนาให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นสถาบันชั ้นนำด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรภาคกลางตอนบน  
12. การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและเชิงพาณิชย์  
13. การสร้างขวัญกำลังใจและสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
14. การจัดซื้อจัดจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการใช้วัสดุให้คุ้มค่าตามวัตถุประสง ค์

ของการจัดซื้อ จัดจ้าง  
15. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์และ

คู ่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ 
ธรรมาภิบาล 

แต่มีนโยบายบางข้อไม่ได้รับการปฏิบัติหรือมีการปฏิบัติไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ดังนั้น เพ่ือให้นโยบายทุกข้อ
ของสภามหาวิทยาลัยได้รับการปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ ์ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ ์  ตราชูธรรม นายกสภา
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติอีกครั้งหนึ่ง มอบให้มหาวิทยาลัยมอบให้หัวหน้าส่วนราชการ
ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพ่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการจะได้นำไปใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ฯ ข้อ 9 (2) (ค) ทั้งนี้ ขอให้นำ OKR 
(Objective Key Result) และ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้ในการประเมินด้วย 
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 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   

 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวโดยสรุปว่าการประเมินที่ผ่านมา
ของทั้ง 6 คณะรวมทั้งสถาบันจะไม่ได้เน้นว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายไว้หรือไม่ แม้ว่าจะ
มีบางคณะไม่ปฏิบัต ิตามนโยบายที ่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือมีบางคณะปฏิบัติไม่คืบหน้าเท่าที ่ควร 
ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  พ.ศ. 2564 ข้อบังคับ ฯ ข้อ 9 
(2) (ค) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการมีดังต่อไปนี้  การดําเนินงานตามที่
มหาวิทยาลัยสั่งการให้ดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยและตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย รายละเอียดการประเมิน
จากประเด็นและค่าน้ำหนักให้เป็นไปตามที่กรรมการกําหนด ทั้งนี้กําหนดคะแนนรวมทุกประเด็น 100 คะแนน นี่คือ
ข้อบังคับท่ีกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินไว้ ซึ่งจะต้องคํานึงถึงงานหรือนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะ
หรือสํานักหรือสถาบันปฏิบัติด้วย ซ่ึงตนเคยไดแ้จ้งที่ประชุมนี้ว่าขอให้น้ำหนักคะแนนในส่วนนี้เป็นพิเศษ ที่ผ่านมาสภา
มหาวิทยาลัยได้มอบงานหรือนโยบายให้มหาวิทยาลัยไปดําเนินงานไม่ต่ำกว่า 15 นโยบาย ดังที่ปรากฏอยู่ในระเบียบ
วาระซึ่งบางคณะได้ดําเนินงานจนถึงขั้นที่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแต่บางคณะยังไม่ดําเนินการและบางคณะ
ดําเนินงานไม่เต็มที่ จึงขออนุญาติเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ยืนยันนโยบาย 15 ข้อนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากยืนยันแล้วขอ
เสนอให้ท่านอธิการบดีสั่งการให้คณะ สถาบันและสํานักดําเนินการตามนโยบายทั้ง 15 ข้อนี้และใช้เป็นหลักเกณฑ์ใน
การประเมินตามข้อบังคับ ฯ ข้อ 9 (2) (ค)  ที่กล่าวมา ไม่ทราบที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างไร  

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวโดยสรุปว่ากรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้สั่งการให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการบางทีคณะอาจจะรับรู้แต่ว่ามติสภามหาวิทยาลัยไม่ได้ระบุออกไป จึงทำให้เกิดความไม่ชัดว่า
จะต้องทําหรือไม่ แต่เมื่อดำเนินการอย่างที่ท่านนายกสภาฯ เสนอจึงเป็นเรื่องที่ดีมากที่ทำให้เกิดความชัดเจนและ
คณะกรรมการประเมินฯ จะได้ง่ายในการประเมินและการให้ค่าน้ำหนักก็ต้องให้เกี่ยวเนื่องกับมติสภามหาวิทยาลัยเป็นหลัก  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี  กล่าวโดยสรุปว่า หลังจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน จะมีการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาฯ ซึ่งส่วน
ใหญ่ได้ดําเนินการ แต่อาจจะมีบางเรื่องที่ติดปัญหาบางประการ เช่น การเปิดการเรียนการสอน เพราะเนื่องจากเรื่อง
ของอัตรากําลัง ซึ่งมหาวิทยาลัยไปผูกกับสํานักงบประมาณ ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยกําลังหาแนวทางกับท่านที่ปรึกษา 
ซึ่งอาจจะต้องใช้เงินรายได้จ้างบุคลากรก่อน แล้วจึงไปใช้งบประมาณแผ่นดิน ขอขอบคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยน้อมรับและจะผลักดันนโยบาย 15 ข้อนี้ต่อไปให้เกิดผลสูงสุดในอนาคต  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติยืนยันมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามนโยบายทั้ง 
15 ข้อดังกล่าว เพื ่อให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการจะได้นำไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ฯ ข้อ 9 (2) (ค)  ในครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ขอให้นำ OKR (Objective Key Result) และ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้ในการ
ประเมินด้วย แต่หากติดปัญหาบางประการขอให้มหาวิทยาลัยรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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4.2  พิจารณาเรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

4.2.1 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. .... 

ตามที่กองคลังได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่2) พ.ศ. .... และ
ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เรื ่องแนวปฏิบัติในการยกร่างและ 
ให้คำปรึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เรียบร้อย
แล้ว โดยนำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... นำเสนอที ่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 
1/2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่  
2/2567 เมื ่อวันที ่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยไม่ต้องทำประชาพิจารณ์และให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำ (ร่าง) ระเบียบวาระ
ดังกล่าวเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบใน (ร่าง) ระเบียบฉบับดังกล่าวต่อไป 

ในการนี้ กองคลัง ได้เสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่2) พ.ศ. .... 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ  ว ่าด ้วยการจ ่ายค่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการของกรรมการผ ู ้ทรงคุณว ุฒ ิด ้วยเง ินรายได้  
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 
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4.2.2 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

ตามที ่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จ ัดทำ (ร ่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และได้ดำเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกร่างและให้คำปรึกษากฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เรียบร้อยแล้ว โดยนำ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... นำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 
และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยไม่ต้องทำประชาพิจารณ์และให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องนำ (ร่าง) ระเบียบวาระดังกล่าวเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบใน (ร่าง) ระเบียบฉบับ
ดังกล่าวต่อไป 

ในการนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้เสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
(ร ่าง) ข ้อบ ังค ับมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว ่าด ้วยมาตรฐานและหล ักเกณฑ์ปฏ ิบ ัติ  
การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่2) พ.ศ. .... 

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 
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4.3 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งบุคลากร 

4.3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต ั ้งผู ้ทรงค ุณวุฒิจากภายนอกตามที ่อธ ิการบดีเป็นผู ้ เสนอ  
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเนื่องจากครบวาระ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลสุวรรณภูมิ  เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่ 10) ลงวันที ่ 28 เมษายน 2564 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั ้งแต่ว ันที ่ 28 เมษายน 
2564 ถึงวันที ่ 27 เมษายน 2567 ซึ ่งลำดับที ่ 1 นายวราสิทธิ ์  กาญจนสูตร กำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
ในวันที่ 27 เมษายน 2567 

ประกอบกับมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ความว่า 
“แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือ
เพื ่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ ่งอย่างใดอันอยู ่ใน อำนาจและหน้าที ่ของสภามหาวิทยาลัย” และข้อ 7 (5) 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ความว่า 
“ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซึ่งอธิการบดีโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านการบริหารงานบุคคลหรือด้านกฎหมายจำนวนสองคนเป็นกรรมการ” 

ในการนี ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีได้เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเสนอชื่อในที่
ประชุมครั้งนี้ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 และข้อ 7 (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามที่
อธิการบดีเป็นผู้เสนอเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวโดยสรุปว่าขอเสนอ นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งนายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง  
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.3.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ตามที่ นายวัลลภ  มานะธัญญา ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

บัดนี้ นายวัลลภ  มานะธัญญา ได้ทำหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 จึงทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ 2552  
ข้อ 7 “เมื ่อไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ  หรือวาระการดำรงตำแหน่งสิ ้นสุดลง 
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันจากวันที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือวันที่พ้นจากตำแหน่ง” 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย 

1. เพื่อโปรดทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ราย  นายวัลลภ  
มานะธัญญา 

2. เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ศาสตราจารย ์พิเศษชัยสิทธ ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาว ิทยาลัย  กล่าวโดยสร ุปว่า  เน ื ่องจาก 
นายวัลลภ  มานะธัญญา ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงทำให้ตําแหน่งว่างลง  
ซึ่งตามข้อบังคับฯ จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงจะประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน
กรรมการและมีกรรมการอีก 14 ท่าน จากฝ่ายบริหาร 7 ท่าน จากฝ่ายคณาจารย์และข้าราชการ 7 ท่าน รวมเป็น 15 ท่าน 
จึงขอให้ที ่ประชุมมีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิแทนที่ นายวัลลภ   
มานะธัญญา จำนวน 15 ท่าน ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ 7 หากที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้แต่งตั้ง
กรรมการสรรหาฯ 15 ท่านนี้ซึ่งเป็นกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับฯ อยู่แล้ว 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ราย นายวัลลภ  มานะธัญญา 
2. เห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาเพื ่อดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2552 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.3.3  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่ 3197/2565 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565  

เมื ่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือลาออกเป็นต้นไป จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

1. นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส  
2. นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์  
3. นางสิรินท์รัฐ  มหาลี้ตระกูล  
4. นางอุไร  ร่มโพธิหยก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2565 ข้อ 7 และ ข้อ 9 กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ฯ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือโปรดทราบการลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ฯ 
2. เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวโดยสรุปว่าเนื่องจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ฯ จำนวน 4 รายได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ  
ซึ่งการลาออกนั้น สําหรับลําดับที่หนึ่ง นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ได้แจ้งว่าท่านขอลาออกตามมารยาทและท่านมีความ
ประสงค์ที่จะทุ่มเทให้กับงานหลักสูตรนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐ (State Audit Innovation Course) ที่ได้รับ
มอบหมาย และลำดับที่สี่ นางอุไร ร่มโพธิหยก ได้แจ้งว่าขอลาออกเพราะว่าท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
หลายแห่งมีภารกิจมากและสุขภาพไม่ค่อยดี ส่วนลำดับที่สองและสามนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามว่าหากจะขอให้ช่วยทํางานต่อไปนั้นจะขัดข้องหรือไม่  

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อ
ประสานงานกับนางสิรินท์รัฐ  มหาลี้ตระกูล ท่านแจ้งว่าท่านไม่สะดวกที่จะเป็น เนื่องจากว่าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในไม่ได้จัดตั้งเป็นกอง ขอให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นกองเสียก่อน ซึ่งอยู่ในกระบวนการที่กําลังดําเนินการ 
และกรณนีางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์ ได้พยายามติดต่อประสานงานแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อได้  

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวโดยสรุปว่าเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีการ
เสนอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ ขออนุญาตเสนอรายชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 
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1. ดร.สมชัย  ไทยสงวนวรกุล     ประธานกรรมการ                                  
2. นายประสิทธิ์  ชูเมือง           กรรมการ    
3. นายอดิศร พัววรานุเคราะห์    กรรมการ                 
4. นายสมโภชน์ โตรักษา               กรรมการ                      
5. นายศุภรักษ์ อินทะจักร์     กรรมการ                          

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

1. ดร.สมชัย  ไทยสงวนวรกุล     ประธานกรรมการ                                  
2. นายประสิทธิ์  ชูเมือง           กรรมการ    
3. นายอดิศร พัววรานุเคราะห์    กรรมการ                 
4. นายสมโภชน์ โตรักษา               กรรมการ                      
5. นายศุภรักษ์ อินทะจักร์     กรรมการ                          

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.3.4 พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (เกณฑ์ ปี 2564) (เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เร ื ่อง หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการพิจารณาแต ่งต ั ้ งบ ุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 หมวด 1 การแต่งตั ้งอาจารย์ประจำ  
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั ่วไป ข้อ 6.1.4 เมื ่อ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณา  
ความเห ็นของคณะกรรมการผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิแล ้ว ให ้นำเสนอต ่อสภามหาว ิทยาล ัยพ ิจารณาอน ุม ัต ิและ 
ให ้อธ ิการบดีออกคำสั ่งแต ่งต ั ้งและแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายในสามสิบวัน น ับแต่ว ันที ่ออกคำสั ่งแต ่งตั้ง  
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กำหนด นั้น 

  ในการนี้  ท ี ่ประช ุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางว ิชาการ คร ั ้งท ี ่  2/2567 เม ื ่อว ันที่   
19 กุมภาพันธ ์ 2567 ได ้ม ีมต ิเห ็นชอบตามที ่คณะกรรมการผ ู ้ทรงคุณว ุฒ ิเพ ื ่อทำหน้าที ่ประเม ินผลงาน  
ทางว ิชาการและจร ิยธรรมและจรรยาบรรณทางว ิชาการ ได ้พ ิจารณาอน ุม ัต ิ ให ้พน ักงานมหาว ิทยาลัย  
(สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย รายละเอียดดังตารางที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณาอนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั ้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 

ศ. ดร.ประยุทธ์ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการ กล่าวว่า ระเบียบวาระนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว 

มติสภา มทร.ส ุวรรณภูมิ  ท ี ่ประช ุมเห ็นชอบอนุม ัต ิให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายว ิชาการ)  
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติ 
ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.4 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา 

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4.4.1 พิจารณาอนุมัติผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

 ด้วยการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทำการประมวลผลการเรียนของนักศึกษา 
ตามหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนจากคณะ พบว่ามีผู้ผ่านการศึกษารายวิชาครบตาม
ข้อกำหนดของหลักสูตร และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสมควรสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 
มีนาคม 2567 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 มีมติเห็นชอบผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจำภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 56 คน ดังนี้ 

คณะ 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) 

เกินเวลา ปกต ิ รวม 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 47 56 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  
ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้นำเสนอในที่ประชุม 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2566 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง  
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ประเภทรายวิชา 

ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันพุธที่ 6 
ม ีนาคม 2567 ระเบ ียบวาระท ี ่  4.3-4.10 พ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบหล ักส ูตรระยะส ั ้น ประเภทรายว ิชา  
ของคณะศิลปศาสตร์ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่นำรายวิชามาจากเล่มหลักสูตร (มคอ.2) สามารถ
นำรายวิชามาเข้าระบบคลังหน่วยกิต เนื่องจากเล่มหลักสูตรได้ผ่านกระบวนการของมหาวิทยาลัยและผ่านการพิจารณา
ความสอดคล้องจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วนั้น  

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอหลักการการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ประเภทรายวิชา ในรูปแบบ Pre-degree 
และ Credit Bank โดยนำรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเร ียบร้อย นำมาจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั ้น ประเภทรายวิชา  
โดยมีระยะเวลาที ่ใช้ตลอดหลักสูตรเทียบเท่าไม่น้อยกว่าหน่วยกิตหรือชั ่วโมงการเรียนของรายวิชาที ่เปิดสอน 
ในหลักสูตรปกติ ซึ ่งผู ้เรียนสามารถนำมาเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาเทียบเคียงได้ในหลักสูตรปกติ  
ของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมี
โอกาสเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ และมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนตามเป้าหมายของหลักสูตร สามารถวัด
และประเมินผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยกำหนดได ้

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 

ประเภทรายวิชา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวชี้แจงโดยสรุปว่า เนื่องจากปัจจุบันแต่ละคณะ

เริ่มทําหลักสูตรที่เป็นรูปแบบ Pre-degree และนำรายวิชามาขอเปิดเพื่อรับนักศึกษาไว้ก่อนแล้วให้เป็นหลักสูตร 
ที่เป็น Credit Bank แต่สภาวิชาการขอให้แยกว่าถ้าเป็นคณะที่นำรายวิชาที่มีหลักสูตรอยู่แล้วมาขอเปิดเป็นหลักสตูร
ระยะสั้นเพื่อเป็น Credit Bank ขอให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในหลักการ ส่วนวาระอื่นๆ ที่เป็นหลักสูตร
ระยะสั้นเฉพาะจริงๆ ที่มีการอบรมนั้นจะต้องผ่านเป็นรายหลักสูตร  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ประเภทรายวิชา 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติ 
ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการของดรับสมัครนักศึกษา และขอนำข้อมูลออกจากแผนการรับ 
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  8/2566 เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น ต่อมา คณะได้ของดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 และขอนำข้อมูลออกจากแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 
โดยมีข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2566 เทียบกับแผนการรับ และข้อมูลการของดรับสมัคร
นักศึกษา จากแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 45 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2566 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ 
ที่ 

รหัส 
สาขา 

สาขาวชิา คณะ ศูนย์ ระดับ 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 

แผนรับ 
จำนวน 
รับจริง 

ร้อยละ แผนรับ 
จำนวน 
รับจริง 

ร้อยละ แผนรับ 
จำนวน 
รับจริง 

ร้อยละ 

1 308 
การจัดการ-การจัดการ
สำนักงานสมัยใหม ่4 ป ี

บริหารธุรกิจฯ วาสุกร ี ป.ตรี 30 7 23.33 15 10 66.67 15 10 66.67 

2 618 
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การบิน 4 ป ี

ศิลปศาสตร์ หันตรา ป.ตรี 30 0 0.00 30 2 6.67 30 7 23.33 

2. ข้อมูลการของดรับสมัครนักศึกษา และขอนำข้อมูลออกจากแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2567 จำนวน 45 คน มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ 
ท่ี 

รหัส 
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ศูนย ์
คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี

ท่ีหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลยั 

แผนการรับ (คน)  

ภาคการศึกษา 

1/2567 2/2567 รวม 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ            

1 308 บธ.บ. 
การจัดการ-การจัดการสำนกังานสมัยใหม่ 
4 ปี  

วาสุกร ี
 ครั้งที่ 11/2565  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
15 - 15 

      รวม หลักสตูร ป.ตรี 4 ปี ภาคปกต ิ     15 - 15 

คณะศิลปศาสตร ์           

1 618 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน 4 ปี  หันตรา 
ครั้งที่ 10/2562 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 
30 - 30 

      รวม หลักสตูร ป.ตรี 4 ปี ภาคปกต ิ     30 - 30 

      รวมทั้งหมด     45 - 45 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  
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จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการของดรับสมัครนักศึกษา 
และขอนำข้อมูลออกจากแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  

ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่าสาเหตุที่งดรับนักศึกษา
เนื่องจากอะไร  

อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์  กล่าวว่าหลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน มีเปิดรับ 
2 ศูนย์ คือศูนยพ์ระนครศรีอยุธยา หันตรา กับศูนย์นนทบุรี จากสถิติที่ผ่านมามองว่าที่ศูนย์นนทบุรีมีทําเลที่ดีกว่าและ
เหมาะสมกับการเปิดหลักสูตรมากที่สุด จึงยังคงเปิดทีศู่นย์นนทบุรีไว้ เพียงแต่งดรับทีศู่นย์พระนครศรีอยุธยาไปก่อน  

นางสาวอโณทัย ทิพย์เนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่าสืบเนื่องจาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ อาจจะมีแขนงวิชาการจัดการทั่วไปและการจัดการสํานักงาน
สมัยใหม่ ซึ ่งเป็นแขนงหนึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ซึ ่งเปิดเพียงแค่ที่ีศ ูนย์วาส ุกรี  
คณะบริหารธุรกิจฯ ได้ดูแนวโน้มของนักศึกษาว่ามีแนวโน้มที่ลดลง แต่ทางสาขาได้มีการวางแผนหารือกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่านในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อไป จึงขออนุญาตงดรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2567  

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากทราบว่า
คณะบริหารธุรกิจฯ นั้นมีนักศึกษาลาออกเป็นจํานวนมาก ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร  

นางสาวอโณทัย ทิพย์เนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่าไม่แน่ใจใน
เชิงข้อมูล แต่ที่ผ่านมาเหตุในการลาออกนั้นจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนที่เรียน และรวมไปถึงอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่อง
ของการจ่ายค่าลงทะเบียน นี่เป็นข้อมูลที่ได้รับจากนักศึกษาในการที่ทําเรื่องขอลาออก 

 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5 ในวันพุธที ่8 พฤษภาคม 2567 ขอให้คณะบริหารธุรกิจฯ นำข้อมูลมารายงานเรื่องนี้ด้วย  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบการของดรับสมัครนักศึกษา และขอนำข้อมูลออกจาก
แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  

ทั ้งนี ้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที ่ประชุม  
ได้รับรองมติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบฝึกอบรม หลักสูตรระบบสารสนเทศ
สำหรับงานธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั ้น ประเภทแบบ
ฝึกอบรม หลักสูตรระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ มีระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตร 45 ชั่วโมง กำหนดการเปิดสอน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป สถานที่อบรม ณ ศูนย์หันตรา  ศูนย์วาสุกรีศูนย์นนทบุรี และ 
ศูนย์สุพรรณบุรี  

โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2567 และที่ประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรองหลักสูตร ครั ้งที ่ 2/2567 เมื ่อวันอังคารที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  
มีมติเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบฝึกอบรม หลักสูตรระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ และให้นำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 ทั ้งน ี ้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบ
ฝึกอบรม หลักสูตรระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและให้นำเสนอ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 
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4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบฝึกอบรม หลักสูตรการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั ้น ประเภทแบบ
ฝึกอบรม หลักสูตรการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย มีระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตร 60 ชั่วโมง กำหนดการเปิดสอน  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป สถานที่อบรม ณ ศูนย์หันตรา ศูนย์วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และ 
ศูนย์สุพรรณบุรี 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 
และที ่ประช ุมคณะกรรมการกลั ่นกรองหลักส ูตร คร ั ้งท ี ่  2/2567 เม ื ่อว ันอังคารที ่ 20 ก ุมภาพันธ ์ 2567 
มีมติเห็นชอบหลักสูตรระยะสั ้น ประเภทแบบฝึกอบรม หลักสูตรการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย และให้นำเสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 ทั ้งน ี ้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั ้น ประเภท 
แบบฝึกอบรม หลักสูตรการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและให้นำเสนอ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 
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4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบฝึกอบรม หลักสูตรองค์การและการจัดการ
สมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประเภทแบบฝึกอบรม 
หลักสูตรองค์การและการจัดการสมัยใหม่  มีระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตร 60 ชั ่วโมง กำหนดการเปิดสอน  
ภาคการศึกษาที ่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป สถานที ่อบรม ณ ศูนย์หันตรา  ศูนย์วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี 
และศูนย์สุพรรณบุรี 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2567 และที่ประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรองหลักสูตร ครั ้งที ่ 2/2567 เมื ่อวันอังคารที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  
มีมติเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบฝึกอบรม หลักสูตรองค์การและการจัดการสมัยใหม่ และให้นำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 ทั ้งน ี ้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบ
ฝึกอบรม หลักสูตรองค์การและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและให้นำเสนอ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 
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4.4.7 พิจารณาให้ความเห ็นชอบหลักส ูตรระยะส ั ้น ประเภทแบบฝึกอบรม หล ักส ูตรเทคน ิค 
การนำเสนอ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประเภทแบบฝึกอบรม 
หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ มีระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตร 60 ชั่วโมง กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป สถานที่อบรม ณ ศูนย์หันตรา ศูนย์วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี  

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 
และที ่ประช ุมคณะกรรมการกลั ่นกรองหลักส ูตร คร ั ้งท ี ่  2/2567 เม ื ่อว ันอังคารที ่ 20 ก ุมภาพันธ ์ 2567 
มีมติเห็นชอบหลักสูตรระยะสั ้น ประเภทแบบฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ และให้นำเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 ทั ้งน ี ้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบ
ฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้นำเสนอสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 
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4.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษ
แบบเร่งรัดเพื่อการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประเภทแบบฝึกอบรม 
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเพื ่อการบัญชี มีระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตร 30 ชั่วโมง กำหนดการเปิดสอน  
ภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป สถานที ่อบรม ณ ศูนย์หันตรา  ศูนย์วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี 
และศูนย์สุพรรณบุรี 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2567 และที่ประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรองหลักสูตร ครั ้งที ่ 2/2567 เมื ่อวันอังคารที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 
มีมต ิเห ็นชอบหลักส ูตรระยะสั ้น ประเภทแบบฝึกอบรม หลักส ูตรภาษาอังกฤษแบบเร ่งร ัดเพื ่อการบัญชี  
และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 ทั ้งน ี ้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั ้น  ประเภท 
แบบฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดเพื ่อการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และให้นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 
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4.4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบฝึกอบรม หลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัย คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประเภทแบบฝึกอบรม 
หลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัย มีระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตร 30 ชั่วโมง กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป สถานที่อบรม ณ ศูนย์หันตรา ศูนย์วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 
และที ่ประช ุมคณะกรรมการกลั ่นกรองหลักส ูตร คร ั ้งท ี ่  2/2567 เม ื ่อว ันอังคารที ่ 20 ก ุมภาพันธ ์ 2567 
มีมติเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบฝึกอบรม หลักสูตรสถิติเพ่ือการวิจัย และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป  

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 ทั ้งน ี ้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบ
ฝึกอบรม หลักสูตรสถิติเพื ่อการวิจัย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้นำเสนอสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 
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4.4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั ้น ประเภทแบบรายวิชา รายวิชาองค์การและ 
การจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะบริหารธุ รก ิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จ ัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั ้น ประเภท 
แบบรายวิชา รายวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่  ซึ ่งเป็นรายวิชามีอยู ่ในหลักสูตรที ่เปิดสอนอยู ่แล้ว 
ในมหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) กลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ รหัสวิชา 303-31-01 ชื่อรายวิชา องค์การและการจัดการสมัยใหม่ จำนวน 3 หน่วยกิต เพื่อเข้าสู่
ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต  โดย
กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2567 และที่ประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรองหลักสูตร ครั ้งที ่ 2/2567 เมื ่อวันอังคารที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  
มีมติเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบรายวิชา รายวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ และให้นำเสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 ทั ้งน ี ้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั้น ประเภทแบบ
รายวิชา รายวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศและให้นำเสนอ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 
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4.4.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั ้น  ประเภทแบบรายวิชา รายวิชาเทคนิค 
การนำเสนอ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประเภทแบบรายวิชา 
รายวิชาเทคนิคการนำเสนอ ซึ่งเป็นรายวิชามีอยู่ในหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ รหัสวิชา 303-31-11 ชื่อ
รายว ิชา เทคน ิคการนำเสนอ จำนวน 3 หน ่ วยก ิต เพ ื ่ อเข ้ าส ู ่ ระบบธนาคารหน ่ วยก ิต ( Credit Bank) 
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต โดยกำหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 
2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 
และที ่ประช ุมคณะกรรมการกลั ่นกรองหลักส ูตร คร ั ้งท ี ่  2/2567 เม ื ่อว ันอังคารที ่ 20 ก ุมภาพันธ ์ 2567 
มีมต ิเห ็นชอบหลักส ูตรระยะสั ้น ประเภทแบบรายว ิชา  รายว ิชาเทคนิคการนำเสนอ  และให้นำเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 ทั ้งน ี ้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรระยะสั ้น ประเภท 
แบบรายวิชา รายวิชาเทคนิคการนำเสนอ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้นำเสนอสำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 
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4.4.12 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ และขอปรับแก้ชื ่อสาขาวิชา 
ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  8/2566 เมื่อวันพุธที่  16 สิงหาคม 2566 ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาใหม่  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น ต่อมา 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2567 
ระดับปริญญาตรี เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยนักศึกษาต่างชาติ  และได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการการจัดสหกิจศึกษาและการ
จัดศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) กับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ
ขอปรับแก้ชื่อสาขาวิชา ดังนี้ 
 1. ขอเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 สาขาวิชา 
 2.  ขอปรับแก้ชื ่ อสาขาวิชา  แผนการรับนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  รหัสสาขา 331 
จาก สาขาวิชาการจัดการ -การจัดการทั่ว ไป 4 ปี  สมทบ เป็น สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั ่ ว ไป 
4 ปี สมทบ (นักศึกษาจาก บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่  2 ปี
การศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  22 กุมภาพันธ์ 2567 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  4/2567 เมื่อ
วันพุธที่  3 เมษายน 2567 มีมติเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2567 
จำนวน 3 สาขาวิชา  และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาต่อไป  และการขอปรับแก้ชื ่ อ
สาขาวิชาในแผนการรับ ให้ปรับในระบบรับสมัครนักศึกษาแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 1. ขอเพ่ิมแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 สาขาวิชา 

ตาราง  แสดงแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 

ลำดับ 
ท่ี 

รหัส 
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ศูนย ์
คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี

ท่ีหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลยั 

แผนการรับ (คน)  

ภาคการศึกษา 

1/2567 2/2567 รวม 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

1 395 บธ.บ. 
การจดัการ-การจดัการทัว่ไป 4 ปี สมทบ 
(นักศึกษาต่างชาต)ิ 

นนทบุร ี ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 9 พ.ย. 2565 20 - 20 

   รวม หลักสูตร ป.ตรี 4 ป ีภาคสมทบ   20 - 20 

2 396 บธ.บ. 
การจดัการ-การจดัการทัว่ไป (เทียบโอนรายวิชา) 
สมทบ (นกัศึกษาต่างชาติ) 

นนทบุร ี ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 9 พ.ย. 2565 20 - 20 

3 397 บธ.บ. 
การจดัการ-การจดัการทัว่ไป (เทียบโอนรายวิชา) 
สมทบ (นกัศึกษาจาก บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จำกัด (มหาชน))   

นนทบุร ี ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 9 พ.ย. 2565 30 - 30 

   รวม หลักสูตร ป.ตรี (เทียบโอนรายวิชา) ภาคสมทบ   50 - 50 

   รวมท้ังสิ้น   70 - 70 
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 2. ขอปรับแก้ชื ่อสาขาวิชา รหัส 331 จาก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั ่วไป 4 ปี สมทบ 
เป็น สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 4 ปี สมทบ (นักศึกษาจาก บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
เน ื ่ องจาก มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  ได ้ลงนามบ ันท ึกความร ่วมม ือทางว ิชาการ  
การจัดสหกิจศึกษาและการจัดศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) กับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
(มหาชน)) 

ก่อนการปรับแก้ 

ลำดับ 
ท่ี 

รหัส 
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ศูนย ์
คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี

ท่ีหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลยั 

แผนการรับ (คน)  

ภาคการศึกษา 

1/2567 2/2567 รวม 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

27 331 บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทัว่ไป 4 ป ีสมทบ  นนทบุร ี
 ครั้งที่ 11/2565  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
30 - 30 

หลังการปรับแก้ 

ลำดับ 
ท่ี 

รหัส 
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ศูนย ์
คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี

ท่ีหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลยั 

แผนการรับ (คน)  

ภาคการศึกษา 

1/2567 2/2567 รวม 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

27 331 บธ.บ. 
การจัดการ-การจัดการทัว่ไป 4 ป ีสมทบ 
(นักศึกษาจาก บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด (มหาชน)) 

นนทบุร ี
 ครั้งที่ 11/2565  

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
30 - 30 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
และขอปรับแก้ชื่อสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นางสาวอโณทัย ทิพย์เนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า 
สืบเนื่องจากคณะบริหารธุรกิจฯ มีการทําความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับบริษัทไมเนอร์ ซึ่งได้เปิดไปแล้วใน
ภาคเรียนที่ 2/2566 แต่ตอนที่ทําแผนรับของปีการศึกษา 2567 คณะยังไม่ได้เปิดแผนรับและตอนนี้มีผู้สนใจที่จะเข้า
เรียนในกลุ่มพนักงานจากบริษัทไมเนอร์ จึงทำเรื่องขอเปิดแผนรับเข้ามา โดยจะเป็นในหลักสูตรของการจัดการทั่วไป
เป็นภาคสมทบ 4 ปีกับเทียบโอนและอีกหลักสูตรหนึ่งเป็นหลักสูตรการจัดการเหมือนกันเพื่อรองรับนักศึกษาต่าง
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สัญชาติ คือจากที่คณะบริหารธุรกิจฯ มีความร่วมมือเรื่องของการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือนักศึกษาต่างชาติ
จึงขออนุญาตเปิดแผนรับในปีการศึกษา 2567   

ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถามเพิ่มว่าในระเบียบวาระมีการ 
ขอปรับแกช้ื่อสาขาวิชาด้วยหมายความว่าอย่างไร  

นางสาวอโณทัย ทิพย์เนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวว่า 
คณะบริหารธุรกิจฯ ได้ม ีการเสนอเข้ามาเป็นการจัดการทั ่วไปภาคสมทบในแผนรับของปีการศึกษา 2567  
เดิมมีหลักสูตรนี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้วงเล็บว่ามาจากกลุ่มเรียนสําหรับบริษัทไมเนอร์ คณะฯ จึงขออนุญาตเพิ่มเติมคาํว่า
กลุ่มเรียนของบริษัทเมเนอร์ เนื่องจากห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนจากทางบริษัทจะมีการพิจารณาร่วมกับทางบริษัท   

ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  สอบถามว่าสาขาวิชาไม่ได้เปลี่ยนใช่
หรือไม ่ 

นางสาวอโณทัย ทิพย์เนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่าไม่ได้เปลี่ยน
ยังคงเป็นการจัดการทั่วไปดังเดิม 

ศ. ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวโดยสรุปว่าทั้งสองระเบียบวาระคือ 
4.4.12 กับ 4.4.13 ได้ผ่านคณะกรรมการประจำคณะและผ่านสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว กรณีของคณะบริหารธุรกิจฯ 
ถ้าลงระบบนักศึกษาจะเกิดความเข้าใจผิด เพราะจริงๆ เป็นโครงการพิเศษที่ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น
ต่างประเทศ หรือบริษัท สภาวิชาการจึงมีมติว่าไม่ต้องลงในระบบเพราะอาจจะทำให้นักศึกษาเกิดความสับสน  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ และขอปรับแก้ชื่อ
สาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.4.13 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2567 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั ้ งที ่  8/2566 เมื ่อวันพุธที ่ 16 สิงหาคม 2566 ที ่ประชุม 
มีมติเห ็นชอบแผนการร ับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรว ิชาช ีพ ระดับประกาศนียบัตรว ิชาช ีพช ั ้นสูง 
ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั ้น ต่อมา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2566) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2566) 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 27 
มีนาคม 2567 และที ่ประชุมสภาวิชาการ ครั ้งที ่  4/2567 เมื ่อว ันพุธที ่ 3 เมษายน 2567 มีมติเห ็นชอบ 
การขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง  แสดงแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 

ลำดับ 
ท่ี 

รหัส 
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ศูนย ์
คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี

ท่ีหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลยั 

แผนการรับ (คน)  

ภาคการศึกษา 

1/2567 2/2567 รวม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

1 422 ทล.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (เทียบโอนรายวิชา) หันตรา ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 30 - 30 

   
รวม หลักสูตร ป.ตรี (เทียบโอนรายวิชา)  

ภาคปกต ิ
  30 - 30 

2 482 วท.ม. นวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข สมทบ นนทบุรี ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 10 - 10 

   รวม หลักสูตร ป.โท ภาคสมทบ   10 - 10 

3 492 ปร.ด. นวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข สมทบ นนทบุรี ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 10 - 10 

   รวม หลักสูตร ป.เอก ภาคสมทบ   10 - 10 

   รวมทั้งสิ้น   50 - 50 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ผศ. ดร.เจษฎา จันทน์ผา กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ในฐานะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กล่าวว่าเนื่องจากนักศึกษาต้องการเรียนสาขาทางด้านของมัลติมีเดียเพ่ิมเติม แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ในแผนรับซึ่งมีการ
งดรับ ดังนั ้น เมื ่อมีการประชุมในการเพิ ่มจำนวนนักศึกษาจึงมีการขออนุญาตเปิดแผนรับ  โดยผ่านมติจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ส่วนในหลักสูตรที่เป็นปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งเราเคยเปิดหลักสูตรมาแล้วตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 2/2566 และมีนักศึกษาที่อยู ่ในระบบและต้องการเรียนปริญญาโท  ปริญญาเอก ในภาคเรียนที่ 1/2567  
แต่เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่ผ่านคณะกรรมการประจําคณะ  จึงไม่สามารถอนุมัติเปิดในแผนรับได้ แต่เมื่อได้ผ่าน
คณะกรรมการประจําคณะแล้ว จึงขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยในการเปิดแผนรับปริญญาโท ปริญญาเอกของสาขา
นวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข  

มติสภา มทร.ส ุวรรณภูมิ  ท ี ่ประช ุมเห ็นชอบการขอเพิ ่มแผนการร ับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 
การศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 ตามกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร าชมงคลส ุ วรรณภ ูม ิ  ประจำป ี  พ .ศ .  2567  ค ือ  ว ั นพ ุ ธท ี ่  8  พฤษภาคม  2567 เวลา  09 .00  น .  
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั ้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 

ตารางกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567 
 

ครั้งที ่ วัน  เดือน  ปี หมายเหตุ 
1/2567 10 มกราคม 2567  
2/2567 14 กุมภาพันธ์ 2567  
3/2567 13 มีนาคม 2567  
4/2567 24 เมษายน 2567  
5/2567 8 พฤษภาคม 2567  
6/2567 12 มิถุนายน 2567  
7/2567 10 กรกฎาคม 2567  
8/2567 14 สิงหาคม 2567  
9/2567 11 กันยายน 2567  
10/2567 9 ตุลาคม 2567  
11/2567 13 พฤศจิกายน 2567  
12/2567 11 ธันวาคม 2567  

 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567  
ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้). 

 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 

 
 
 
 (นายสถิตย์  อรุณแสง) 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ผู้จดรายงานการประชุม  
 


